



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 มกราคม 2563

เรื่อง

1. กรมการค้ากลับลำไม่คุมส่งออกหมูภัยแล้ง-โรคระบาดซ้ำเติมราคาแพง
2. ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่...
3. มติเอกฉันท์ยกคำร้องยุบพรรค ศาลชี้'อนค.'ไม่ผิด
4. กฎหมายลูก 'ภาษีที่ดิน' คลอดม.ค.นี้
5. แล้งหนักลามรพ
6. กรมวิชาการเกษตรผนึก4บ.เอกชน
7. ชูศูนย์สาธิตฯ ชัยนาทต้นแบบ พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
8. กรมวิชาการเกษตรหนุนงานวิจัยด้านพืช
9. คาดเงินสะพัดกว่า600ล้านบาทวันเกษตรภาคอีสาน
10. ยืดเพิ่ม7แปลงรุกเขาใหญ่พบที่อุทยานออกโฉนด...
11. นำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสานต่ออาชีพพ่อแม่
12. พื้นที่เกษตร2.2ล.ไร่เสียหายยับ'ภัยแล้ง'...

สื่อ

- ประชาชาติธุรกิจ  
ryt9.com  
มติชน (กรอบข่าย)  
ฐานเศรษฐกิจ  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
มติชน  
เดลินิวส์  
มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

ฉบับที่ : 5221 หน้า : 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว : กรมการค้ากลับลำไม่คุมส่งออกหมูภัยแล้ง-โรคระบาดซ้ำเติมราคาแพง

## กรมการค้ากลับลำไม่คุมส่งออกหมู ภัยแล้ง-โรคระบาดซ้ำเติมราคาแพง

อธิบดีกรมการค้าภายในกลับลำ “ไม่คุมส่งออกหมู” หลังราคาหมูเป็นในประเทศพุ่งเกิน กก.ละ 80 บาท อ้างเป็นราคาส่งออก ปล่อยคนอีสาน-เหนือกินหมูแพง ทั้ง ๆ ที่ราคาของสมาคมผู้เลี้ยงหมูระบุราคาหน้าฟาร์มพุ่ง 81 บาทไปแล้ว จาก 3 ปัจจัยหลักดันราคา นิวไฮ “โรคระบาด ASF-แหล่งส่งออกหมูทำกำไร-ภัยแล้ง”



### กรมการค้า

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเข้ามาว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้เผยแพร่สภาวะตลาดสุกรมีชีวิตประจำวันพระที่ 17 มกราคม 2563 ปรากฏราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับสูงขึ้นไปเป็น กก.ละ 81 บาท จากงวดวันพระก่อนหน้าที่ราคา กก.ละ 78 บาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยในภาคอื่นอยู่ที่ระหว่าง 79-80 บาท ส่งผลให้ราคาหมูหน้าเขียงปรับขึ้นไปเป็น กก.ละ 156-162 บาท จากวันพระก่อนหน้าที่มีราคาเพียง กก.ละ 160 บาท ถือเป็นผลการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากภาพรวมการส่งออกหมูมีปริมาณสูงเพื่อทดแทนความต้องการหมูในประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever หรือ ASF) ประกอบกับอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีน โดยก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในได้ออกมาประกาศจะ “จำกัด” หรือ “ห้าม” ส่งออกหมู หากราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มสูงเกินกว่า กก.ละ 80 บาท

#### เป็นถึง 81 บาทราคาหมูส่งออก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหมูเป็นขณะนี้ขึ้นไปถึง กก.ละ 81 บาทนั้น “เป็นราคาหมูเป็นเพื่อการส่งออกและเป็นราคาที่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่

เลี้ยงหลัก” จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever หรือ ASF) ทำให้ราคาหมูในหลายประเทศเพิ่มขึ้น เช่น ราคาหมูที่จีน กก.ละ 150 บาทต่อกิโลกรัม เวียดนาม กก.ละ 120 บาท ผลมาจากการต้องการเพื่อการบริโภคและนำเข้ายังมีต่อเนื่อง ซึ่งการที่ราคาหมูส่งออกเพิ่มขึ้นถือเป็นโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงและผู้ส่งออก “เราก็ต้องให้โอกาสผู้เลี้ยงได้มีราคาสูงขึ้น”

ส่วนราคาจำหน่ายหมูชำแหละในประเทศ กรมได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอความร่วมมือให้ราคาหมูเป็นที่ขายภายในประเทศในรัศมี 300 กิโลเมตรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่ให้เกิน กก.ละ 80 บาท แต่หากราคาสูงเกินไปก็สามารถ “จำกัด” การส่งออกได้ โดยกรมสามารถใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เข้ามาดูแลได้ ส่วนกรณีที่ราคาหมูเป็นในภาคอื่นปรับขึ้นไปเกิน กก.ละ 80 บาท ต้องดูด้วยว่า มาจากรื่องของต้นทุนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น ค่าขนส่ง เพราะหากจากการติดตามแล้วราคาหมูเป็นในพื้นที่เลี้ยงจริงไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น แต่ราคาที่สูงเป็นเพราะต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนอื่น ๆ “เราต้องยึดแหล่งพื้นที่เลี้ยงภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่หลักเป็นเกณฑ์ ส่วนภาคอื่นมีปริมาณเลี้ยงไม่มาก” นายวิชัยกล่าว

ทั้งนี้รายงานราคาหมูของกรมการค้าภายในประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 ปรากฏหมูเป็นมีชีวิตทั่วไป กก.ละ 74-75 บาท ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์ม กก.ละ 75-76 บาท ขณะที่ราคาหมู CP และราคาทั่วไปตัวละ 2,600-2,700 บาท เฉลี่ยน้ำหนักต่อตัวอยู่ที่ 12-16 กิโลกรัม ส่วนราคาหมูชำแหละทั่วไปและหน้าฟาร์ม

เฉลี่ย กก.ละ 86-88 บาท ส่วนราคาหมูขายปลีก เช่น หมูเนื้อแดงสะโพกไม่ได้ตัดแต่ง ราคา กก.ละ 145-150 บาท หากตัดแต่งแล้วเฉลี่ย กก.ละ 155-160 บาทต่อกิโลกรัม หมูเนื้อแดง ไหลไม่ได้ตัดแต่ง ราคาเฉลี่ย กก.ละ 145-150 บาท ตัดแต่งแล้ว กก.ละ 155-160 บาท ส่วนหมูเนื้อสันนอกและสันใน กก.ละ 160-165 บาทต่อกิโลกรัม

#### ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 4 ปี 2562 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุนเฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม กรณีผลิตลูกสุกรเองเฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสุกรขุนยังคงอยู่ในแดนบวกต่อเนื่องจากผลกระทบของ ASF ในต่างประเทศ แต่ราคายังคง “ต่ำสุด” ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 ระบุว่า ราคาหมูเป็นในแต่ละพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กก.ละ 79 บาท ส่วนภาคอีสานและภาคเหนือ กก.ละ 81 บาท ภาคใต้ กก.ละ 80 บาท ขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อส่งออก กก.ละ 81 บาท

#### เบทาโกรแชมป์ส่งออกหมู

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สมาคมได้หารือกับกรมการค้าภายในแล้วว่า จะยังไม่มีมีการใช้มาตรการดูแลการส่งออก เนื่องจากปัจจุบันราคาที่ขยับขึ้นไป กก.ละ 81 บาท เป็นราคาเพื่อการส่งออกและราคาในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งมีการเลี้ยงน้อยและมีต้นทุนค่าขนส่ง ดังนั้นควรจะยึดราคา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : กรมการค้ากลับลำไม่คุมส่งออกหมูภัยแล้ง-โรคระบาดซ้ำเติมราคาแพง

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5221 หน้า : 1(ล่างขวา), 4

ภาคกลางและกรุงเทพฯที่มีสัดส่วนเกิน 50% ของทั้งประเทศเป็นหลัก

“เหตุที่ราคาหมูขยับสูงขึ้นเป็นผลจากต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้น ปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องหาน้ำมาสำรองใช้ในฟาร์ม ต้นทุนโดยรวมขยับจาก 68 บาทขึ้นไป ใกล้เคียงกับ 75 บาท และผลจากการระบาดของ ASF ทำให้เกษตรกรกังวลลดปริมาณการเลี้ยงลง 15% เหลือปริมาณหมู 900,000 ตัว จากเดิมที่เคยมีปริมาณ 1-1.1 ล้านตัว ประกอบกับความต้องการใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากนี้ทิศทางราคาน่าจะอ่อนตัวลงบ้าง”

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงหรือการเพิ่มซัพพลายหมูในตลาดยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละฟาร์ม บางฟาร์มมีพ่อแม่พันธุ์เอง บางฟาร์มจะต้องนำเข้า ซึ่งเมื่อนำเข้ามาแล้วจะต้องเลี้ยงต่อไปอีก 1 ปีกว่าจะเป็นหมูขุน 1.5 ปี จึงจะนำมาชำแหละขายได้ แต่สมาคมมั่นใจว่า ปริมาณซัพพลายหมูจะไม่ขาดแคลนแน่นอน ส่วนราคาเป็นไปได้ว่าจะทรงตัวระดับนี้ไปต่อเนื่องจากน่าจะมีการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงชุดใหม่

สำหรับปริมาณการส่งออกสุกรสด แซ่เย็นแซ่แข็งในช่วง 11 เดือนแรก 2562 มูลค่า 703.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.89% เป็นการส่งออกไปยังตลาดฮ่องกงอันดับ 1 มีสัดส่วนถึง 71.63% มูลค่า 503.8 ล้านบาท โดยบริษัทผู้ส่ง

ออกที่ส่งออกไปยังฮ่องกง 5 รายใหญ่ ได้แก่ บริษัทอาหารเบทาเทอร์ ซึ่งอยู่ในเครือเมทาโกร, บริษัทโอ-ซีวายชยา, บริษัทกาญจนา เพ็ชร พอร์ต, บริษัท วี.ซี.เอ็มโปรเซสซิ่ง ซึ่ง 3 รายนี้ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ใน จ.ราชบุรี และบริษัท ซี.พี.เมอร์แซนโดซึ่ง

#### ไม่เห็นด้วยจำกัดส่งออกหมู

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้เงินฮ่องกงมีความต้องการมาซื้อสินค้าอาหารจำพวกเนื้อสัตว์มากขึ้น หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ภาครัฐบาลจะใช้มาตรการ “จำกัด” การส่งออกหมูเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศก็ต้องประเมินกันก่อน “ถ้าจะให้จำกัดการส่งออกหมูเพื่อดูแลราคาในประเทศก็ต้องดูว่า ปริมาณหมูของเราเพียงพอหรือไม่ ส่วนที่เหลือจะเพิ่มหรือขยายส่งออกได้ไหม เพราะในภาพของอุตสาหกรรมต้องมองอีกแง่ว่า เราส่งออกหมูได้มากขึ้นเพราะสินค้าเกษตรเรามีมาตรฐานมากขึ้นเช่นกัน ผมมองว่ายังไม่จำเป็นต้องจำกัดการส่งออกหมูแน่นอนราคาในประเทศสำคัญ เพราะส่งผลค่าครองชีพ แต่หมูเรายังพอไปได้ ไม่น่าจะขาดจนต้องปรับราคาออกไปกว่านี้อีก อีกส่วนหนึ่งเป็นปกติของช่วงขึ้นที่คนไทยมีความต้องการหมูในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ ryt9.com

หัวข้อข่าว : ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่...

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

RYT9

ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง หมวดข่าว

## ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 21 มกราคม 2563

SHARE

Facebook

LINE

Twitter

ข่าวเศรษฐกิจ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 13:34 น. – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )

ทำข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 13,500 บาท/ตัน

ตลาดกลางพืชไร่ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 13,500 บาท/ตัน

โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 14,580 บาท/ตัน

โรงสีกิจทวีโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 14,200 บาท/ตัน

โรงสีสหพัฒนา อ.เสตึก จ.บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน

โรงสีเด็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 14,000 บาท/ตัน

โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 15,000 บาท/ตัน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แท็ก

ข้อมูล

ธ.ก.ส.

ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

16:10น. กรม.อนุมัติงบประมาณ 64 กว่า 3.6 หมื่น  
ลบ.ก่อสร้าง 46 โครงการใหญ่ของคมนาคม

16:08น. ภาพข่าว: WHAUP และ กฟภ. ร่วมลง  
นามศึกษาโครงการ ERC Sandbox

16:08น. ก.พลังงาน คาดเปิดประมูลสำรวจ  
ปิโตรเลียมรอบใหม่ เม.ย.นี้ เน้นพื้นที่อ่าวไทย  
คาดใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต

16:07น. ธอส.เตรียมออกสลากออมทรัพย์สีสด  
ใหม่ 5 หมื่นลบ.ช่วง ก.พ.63 ใช้สอยสิ้นเชื่อ  
บ้านดอกเบี้ยต่ำให้ผู้มีรายได้น้อย

16:02น. ภาพข่าว: วัลยา จิราธิวัฒน์ บอสหญิง  
แห่งเซ็นทรัลพัฒนา คร่ำรางวัล "บุคคล  
ตัวอย่างแห่งปี 2563"

15:52น. (เพิ่มเติม)ราคาทองคำแท่งวันนี้บาท  
ละ 22,400.00 บาท

15:46น. ภาพข่าว: ผู้บริหาร WCG DIAMOND  
ร่วมงาน "Growth with WCG Diamond  
2020"

15:41น. "Youpick" แพลตฟอร์ม Social  
Commerce นวัตกรรมเปิดตัวเป็นครั้งแรกใน  
ประเทศไทย ให้คุณได้เลือกสินค้าหลากหลาย  
ได้เอง ยิ่งช้อป ยิ่งแชร์ ยิ่งได้

15:29น. 3 องค์การเผยดัชนีผลผลิต  
อุตสาหกรรมมาการปี 62 หดตัวครั้งแรกใน  
รอบ 5 ปี รับผลบริโภคในพ.ช.ล.ส่งออกหด  
ตัว-บาทแข็ง

รหัสข่าว: I-I200121003862

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

# มติเอกฉันท์ยกคำร้องยุบพรรค ศาลชี้'อนค.'ไม่ผิด

ธนาธร-ปิยบุตรเฮ-สู้ต่อ  
นิพิฏฐ์ปูดอีก'นาที'ภท.  
สภาสรุปเสียบแทนจริง  
ส่งตีความงบบฯ63โมฆะ  
เพิ่มชั๊กฟอกป้อม-4รมต.

ผลสอบสภาชี้เสียบบัตรแทนจริง ลั้งชะลอร่าง  
พ.ร.บ.งบ 3 วัน เข้าชื่อ 1 ใน 10 เสนอประธานสภา  
ให้ส่งศาล รธน.ตีความ 'นิพิฏฐ์'แฉอีก'นาที'ไปจีน  
วันไหนตงบ 'บักตู'ฉุนถูกจี้ถามงบเป็นโมฆะ ส.ว.หวั่น  
ร่วงทั้งฉบับ ศาล รธน.มติเอกฉันท์ยกคำร้อง  
ยุบ'อนาคตใหม่' (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ยุบพรรค

แบล็กฮอว์กบินอารักขา'บักตู'

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยก่อนเวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส และเป็นที่น่าสังเกตว่าการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียูในชั้น



ขอบคุณ - นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า  
พรรคอนาคตใหม่  
(อนค.) พร้อมแกนนำ  
พรรค ไหว้ขอบคุณ  
ผู้สนับสนุนพรรค หลัง  
ศาลรัฐธรรมนูญยก  
คำร้องคดีอีลดูมินาตี  
ท่ามกลางเสียงให้ร้อง  
ดีใจ ที่ทำการพรรค  
อนค. เมื่อวันที่ 21  
มกราคม

สูงสุดโดยเส้นทางต่างๆ ที่นายฯเดินทางโดยรถยนต์นอกจากจะมีการรักษาความปลอดภัยทางราบ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารยิงประจำจุดทุกๆ 200 เมตรแล้ว ทางอากาศก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ แบล็กฮอว์ก บินประกบและดูในจุดสูงตลอดเส้นทางเช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อคืนวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) พักค้างคืนในค่ายจุฬารัตน์ กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ นครราชสีมา

จากนั้นก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์เดินทางพบกับบรรดานักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา นครินทร์ พร้อมร่วมถ่ายรูปและได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อย่างอารมณ์ดี นอกจากนี้ นายฯยังได้ทดลองนวดคลายเส้นเพื่อแก้เมื่อย โดยกล่าวกระเซ้าว่า “ช่วงนี้รู้สึกเมื่อย” อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสียบัตรแทน หรือกรณีปัญหา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รุกป่าเขาใหญ่

## พอใจรมต.ลงพื้นที่เมืองนราฯ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ต้องขอบคุณ ครม.ทุกท่านที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดต่างๆ ทั้งสามจังหวัดภาคใต้ ขณะเดียวกันตนเห็นจากไลน์ที่ส่งภาพมานั้น เป็นภาพที่พอใจ ซึ่งทุกคนมีความสดชื่นเบิกบาน ประชาชนมีรอยยิ้มให้ทุกคน นั่นคือการทำงาน ของ ครม. ที่จะต้องให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความใกล้ชิด พร้อมกับการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนด้วยว่าเหตุใดเราจึงต้องมีโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงโอกาสสำหรับมาตรการเฉพาะ หรือโครงการเฉพาะกลุ่มก็ถือเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทำทั้งสองอย่าง คือ การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ ตลอดจนจนเสริมมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญของการประชุม ครม.นอกสถานที่นั้น ก่อให้

เกิดโครงการใหม่ๆ ที่มีความต้องการเร็วขึ้น และใช้งบประมาณไม่มาก ซึ่งรัฐบาลจะหางบประมาณต่างๆ มาเสริมให้ทุกครั้ง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราก็ทำลักษณะนี้ตลอดเวลามารับฟังความคิดเห็น เรื่องไหนที่เร่งด่วนอะไรที่ยังไม่เข้าแผนก็จะนำมาพิจารณาศึกษาเข้าแผน โดยใช้งบประมาณกลางบางส่วน เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน

## ลั่นไม่เอื้อประโยชน์ใครทั้งสิ้น

“ฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนสร้างความเข้าใจไปเลยว่ารัฐบาลทำงานอย่างไร เพราะประชาชนต้องเข้าใจ เราจะทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่เราต้องทำให้เขามีหลักคิดวิเคราะห์ หรือมีเหตุผลว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ สิ่งที่รัฐบาลมุ่งเน้นคือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัด และมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาการทุจริต ผิดกฎหมายทั้งปวง เพราะนโยบายรัฐบาลผมมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วว่านโยบายต่างๆ จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบหรือผลเสีย ต่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเอื้อประโยชน์กับใครทั้งสิ้น นั่นคือสิ่งที่รัฐมนตรีทุกท่านจะต้องไปกำกับดูแลในส่วนงานของท่าน ให้สอดคล้องกับนโยบายหรือเจตนารมณ์ของผม และ ครม.ด้วย” พล.เอกประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับสั่งกับตนเสมอมาว่าคนภาคใต้เป็นคนน่ารักจริงใจ มีฝีมือ ในเรื่องของหัตถกรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของคนได้ โดยจะเห็นได้จากการปักผ้า ที่มีความสวยงามที่สุด ผ่านการแข่งขัน และการตรวจสอบจากศูนย์ศิลปาชีพที่พระองค์ทรงช่วยเหลือมาโดยตลอดและวันนี้ก็ยังรับซื้อสินค้าเหล่านี้ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ สิ่งสำคัญอีกประการคนได้มีรอยยิ้มที่จริงใจ ลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบเด็กนักเรียนจำนวนมาก พบว่าเด็กๆ มีความกระตือรือร้น และทราบว่าการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้นมาก ผลจากการทำงานหลายส่วนที่ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฯ ทั้งในระบบและนอกระบบ

## โยนปมเสียบัตรแทนเรื่องสภา

ภายหลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสียบัตรแทนกันในการโหวตร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า การที่ ส.ส.จะเข้าหรือไม่เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องของสภา เป็นเรื่องของการเมือง แต่อย่าเอาปัญหานั้น ปัญหานี้มาถาม เพราะตนเป็นรัฐบาล มีหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร บางเรื่องเป็นเรื่องของสภา บางเรื่องเป็นเรื่องของคนอื่น ก็ขอให้ไปถามคนที่พูด หรือคนที่ทำเรื่องนั้น รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร แต่สภาผู้แทนราษฎรอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ อย่าเอาเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติมาถามฝ่ายบริหาร เพียงแต่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณยอมรับกติกาก่อนแล้ว

“เรื่องที่ว่าเสียบัตรแทนกันอย่ามาถามผม ทุกคนทราบดีขอให้ไปตรวจสอบกันมาว่าทำถูกหรือไม่ถูก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

## ฉุนสื่อจี้ถามหากงบเป็นโมฆะ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีร่าง พ.ร.บ.งบฯจะเป็นโมฆะหรือไม่ นั่น ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ ถ้ามีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ก็ดำเนินการไป สิ่งสำคัญที่สุด คือต้องแก้ปัญหาอย่างไรให้การใช้จ่ายงบประมาณมีเงินเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องงบลงทุน มักมีปัญหาเพราะเงินจำนวนหลายแสนล้านบาท ก็ต้องคิดกันว่าถ้าเกิดปัญหาตรงนี้จะทำอย่างไร ขณะเดียวกันก็ต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บางเรื่องแม้จะเคยมีลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้น แต่รายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงต้องไปดูกันอีกที ถ้ามีการส่งให้ศาลพิจารณาก็เป็นเรื่องของศาล ไม่ขอก้าวล่วง

ในช่วงท้าย เมื่อถามว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เนื่องจากกรณีการเสียบัตรแทนกัน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไปเอาคำตอบที่ถามข้อแรก ตนก็บอกแล้วเป็นเรื่องของสภาต้องทำ

มาถามอะไร ตนไปเกี่ยวอะไรกับเลขาธิการระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า แต่นายฯเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้งบประมาณ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงดุตันว่า “ก็เขาไม่ออกงบมาให้ แล้วเป็นความผิดของใครละ เป็นความผิดที่ผมหรือ เอ้า นี่ไม่ใช่ความผิดของใครไปตรวจสอบมาสิจ๊ะ ขั้นตอนมันติดตรงไหน เธอไปถามส่วนนั้นว่ามันติดตรงไหนไปถามเขา มา แล้วถามเขาดูว่าอย่างนี้แล้วรัฐบาลจะอย่างไร ไม่ใช่มาถามผม เพราะ

ผมเป็นคนรอบรับงบประมาณมาใช้”

### ‘ชวน’ร้อผลสอบเสียบบัตรแทน

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และอดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุกรณีนายฉลอง เทอดวิระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย มีชื่อลงมติในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาว่า ได้เชิญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาพบเพื่อขอให้ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ต้องให้เวลาเลขาธิการสภาไปตรวจสอบก่อนจึงจะปิดข้อสงสัยว่ามีการเสียบบัตรแทนกันจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้กระทำ แต่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาว่าจะต้องตรวจสอบให้เสร็จภายในกี่วัน ทั้งนี้ปกติแล้วบัตรลงคะแนนมักอยู่ที่ ส.ส.แต่ละคน แต่ ส.ส.ส่วนหนึ่งมักทิ้งบัตรคาเครื่องลงคะแนนไว้จริงๆ แต่เมื่อเลิกประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะไปดึงบัตรเหล่านั้นออกจากเครื่องในทุกที่นั่งแล้วนำมาเก็บไว้ พอตอนเช้ามา ส.ส.จะมาขอบัตรลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่ที่เก็บไว้

นายชวนกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้เคยสั่งให้ตรวจสอบกรณีนายชัชชาติ ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในกรณีลักษณะเดียวกัน แต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถชี้ได้ว่าใครเป็นคนกดบัตรให้ ซึ่งที่ผ่านมาเดือนตลอดเวลาว่า อย่าไปลงมติหรือไปทำอะไรผิด เพราะสถานการณ์บัญญัติต้องเป็นแบบอย่างในการเคารพเสียงประชาชน และกติกากันเมือง อะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องไม่ทำ ได้เดือนตลอดเวลาให้ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้

### ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า การเสียบบัตรคาไว้บนเครื่อง อาจเปิดโอกาสให้เกิดการเสียบบัตรแทนกันได้หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า โดยทั่วไปถ้าไม่สมคบกัน คงไม่มี อยู่ดีๆ จะไปกดบัตรแทนคนอื่นได้อย่างไร การเสียบบัตรคาไว้เป็นเรื่องปกติ เพราะบางเรื่องต้องลงมติหลายครั้ง เช่น เรื่องงบประมาณ ส.ส.จะเสียบบัตรคาไว้ แต่ถ้าเสียบคาไว้ แล้วคนอื่นมากดแทนก็ไม่ค่อยมี ยกเว้นแต่ฝากให้เพื่อนมากดแทนก็เป็นอีกเรื่องซึ่งทำไม่ได้ หากพบว่ามีกรณีเสียบบัตรแทนกัน ก็ต้องมีมาตรการบางอย่าง ต้องดูเจตนากรณี ซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่ความรับผิดชอบแต่ละคน ขอรอดู

ผลสอบก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกที่จะดำเนินการอย่างไร

เมื่อถามว่า กรณีที่เกิดขึ้นจะทำให้ภาพลักษณ์สภาเสียหายหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า อย่าไปห่วงภาพลักษณ์ ให้ห่วงความชอบธรรม ความถูกต้องดีกว่า เมื่อสภาเป็นสถาบันหลักต้องสร้างมาตรฐาน ไม่ใช่ไปปกปิดความจริงกัน ต้องให้ออกสและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีการเสียบบัตรแทนกัน จะมีผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว จนต้องเป็นโมฆะหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกัน สภาทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน แต่โดยหลักแล้ว บัตรของใครถือว่าเป็นของผู้นั้นเป็นผู้ทำหน้าที่ แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ที่มีคนแอบฝากกัน แต่ไม่สามารถเป็นเหตุที่จะอ้างได้

### เลขาสภาเผยกดบัตรแทนจริง

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงผลการตรวจสอบคณะกรรมการกฎหมาย กรณีมีนักกดบัตรแทนนายฉลอง ว่า ทีมกฎหมายได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาตามที่นายนิพิฏฐ์ออกมาให้สัมภาษณ์ พบว่า 1.ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักขบวนการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าในมาตรา 31-55 และข้อสังเกตมีชื่อนายฉลองร่วมลงมติจริง 2.ได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนในห้องประชุมมาให้ข้อมูล ปรากฏว่า บัตรนายฉลองเบิกไปใช้จริงและลงมติในวันที่ 8-11 มกราคม โดยไม่ได้มีการส่งบัตรคืนเจ้าหน้าที่ และพบอีกครั้งว่าบัตรเสียบค้างไว้ที่เครื่องลงคะแนนในวันที่ 11 มกราคม 3.ได้เรียกฝ่ายเทคนิคมาช่วยตรวจสอบช่องเสียบบัตรลงคะแนน แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเสียบบัตรในตำแหน่งใด อีกทั้งกล้องของฝ่ายเทคนิคไม่ได้จับภาพบุคคล คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง ทำให้ผลการลงมติตั้งแต่มาตรา 31-55 และข้อสังเกต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

### ชี้ช่องส่งศาลธน.วินิจฉัย

นายสรศักดิ์กล่าวว่า กระบวนการที่จะทำให้เกิดข้อสงสัย คือ ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 139 ที่ให้ประธานสภา ชะลอร่างไว้ 3 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของรัฐสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 75 คน เสนอประธาน

สภาให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ข้อสังเกตของคณะกรรมการเห็นว่า กรณีนี้ไม่ทำให้ร่างกฎหมายต้องตกไป

“ถือว่าเป็นเพียงแค่เสียงเดียว แต่คณะกรรมการก็เคารพการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ทราบแล้ว เรื่องนี้ต้องนำไปหารือในที่ประชุมสภาในวันที่ 22 มกราคม เพื่อดูว่าที่ประชุมสภาจะเห็นเป็นอย่างไร อาจเห็นไม่ตรงกับที่กฎหมายก็ได้” นายสรศักดิ์กล่าว

เมื่อถามว่า มีการเสียบบัตรและกดลงมติแทนนายฉลองจริงหรือไม่ นายสรศักดิ์กล่าวว่า ถูกต้อง แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นบุคคลใดที่นำบัตรไปเสียบไว้ในช่องไหน เพราะที่นั่งมีเป็นจำนวนมาก

### ‘นิพิฏฐ์’ ยัวะจัดชอกัดคนภท.ต่อ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวว่า หลังจากที่เปิดเผยข้อมูลของนายฉลอง เทอดวิระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณบางช่วง แต่ปรากฏว่านายฉลองไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภา และนายศุภชัย ไชยสมุทร นายทะเบียนพรรค ภท. ออกมาระบุว่าตนกักไม่ปล่อยนั้น จะเปิดเผยข้อมูลเด็ด เกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมของ ส.ส.พรรค ภท. อีก 1 คน เป็นระดับผู้ใหญ่ในพรรคที่ดูแลภาคใต้ และเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี แต่ไม่ใช่รัฐมนตรี แต่ยังไม่ขบอภท.ว่าในนางนาที่ รักษาการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ภท.หรือไม่ โดยมีหลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศในวันประชุมสภา เพื่อพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แต่กลับมีการแสดงตนเป็นองค์ประชุม และลงมติ

“ผมยัวะคุณศุภชัยที่พูดจาไม่สุภาพ หว่าผมกักไม่ปล่อย วันนั้นเลยจะขอเช็กบิล กัดคนภูมิใจไทยโชว์อีกคน ระดับแถว 3 ของพรรคที่ดูแลภาคใต้ทั้งหมด ไม่ใช่ รัฐมนตรีแต่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี ผมยังไม่ขบอภท.ว่าเป็นคุณนาที่หรือไม่ รอเปิดเผยข้อมูลผ่านเพชฌัญญ์ของผมวันนี้” นายนิพิฏฐ์กล่าว

นายนิพิฏฐ์กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยรับผิดชอบ นำนายฉลองมาแถลงข่าวว่าไม่ได้ลงมติดังกล่าวไว้บ้าง และรอศาลตัดสินอีกครั้ง ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเป็นโมฆะ ซึ่งอาจทำได้โดยการให้ทักมติดินายฉลองลงออก และยืนยันว่า

ไม่ได้เอาคืนพรรคภูมิใจไทย หลังแพ้เลือกตั้ง เขต 2 พัทลุง แม้มีการทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาคดีทุจริตเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง ที่ ร้องเรียนไปยังไม่คืบหน้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ตัดสิน

### แฉอีกภาพ'ส.ส.นาท'เดินทางไปจีน

จากนั้นนายนิพิฏฐ์โพสดีข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมเผยแพร่รูปภาพที่ถ่ายที่ประเทศจีน โดยระบุว่า เป็นโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนระหว่างจังหวัดระนองกับเมืองซานเหมินเซี่ย มณฑลเหอหนาน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม พร้อมข้อความว่า “คุณศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย พูดว่า ผมเหมือนสุนัขพันธุ์ลี้ด็อกที่กัดไม่ปล่อย ผมว่าท่านไม่สุภาพ พูดไม่ให้เกิดภัยกัน แต่ไม่เป็นไร สันดานของท่านอาจเป็นคนอย่างนั้น ผมเพียงทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ แต่เอาเถอะ ไหนๆ ท่านก็ว่าผมกัดไม่ปล่อยแล้ว ผมก็จะขอให้ท่านศุภชัยช่วยตรวจสอบการกบฏของ ส.ส.ให้ผมอีกสักราย ดูซิว่าข้อมูลในมือของผมกับข้อมูลในมือของท่านจะตรงกันไหม วันที่ 11 มกราคม 2563 ขณะที่มีการประชุมงบประมาณ ผมได้ข่าวว่านางนาทที่ รัชกิจประการ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เดินทางไปประเทศจีน ลองตรวจดูหน่อยสิครับว่า หลังจาก check in (เช็คอิน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว บัตรของคุณนาทที่ รัชกิจประการ ยังมีกราดไหวตอยู่ที่สภาหรือเปล่า อย่าว่าใครคิดใครถูกเลย ถือว่างานนี้ ผมทำให้ท่านเปิดเผยข้อมูลก็แล้วกันครับ แล้วมาดูกันว่าข้อมูลในมือของท่านกับข้อมูลในมือของผมตรงกันหรือเปล่า”

### 'อนุทิน' ตั้งกก.สอบกบฏรธน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ได้เซ็นหนังสือตั้งคณะกรรมการสอบพฤติกรรม นายฉัตร มีชื่อลงมติ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ระหว่างไหวต ซึ่งต้องรอผลการสอบก่อน ขออย่าว่ากฎระเบียบของพรรคชัดเจนว่าหาก ส.ส. คนใดทำผิดกฎระเบียบของพรรคก็จะมีมาตรการลงโทษ ดังนั้นหาก นายฉัตรทำผิดจริง ยืนยันไม่เลี้ยงเอาไว้แน่นอน เบื้องต้นทราบว่ามีคนลี้ภัยแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีคนลี้ภัย และในวันดังกล่าวนายฉัตร มีการกิจต้องลงพื้นที่ เนื่องจาก

มีการนัดหมายนานแล้ว และนี่ก็มาถึงว่าการพิจารณาจะยึดเยื่อ

“ไม่ว่าจะพูดอย่างไร ถ้าในวันที่ 22 มกราคม ที่จะมีการประชุมพรรค หากเจอตัว จะต้องตำหนิอย่างรุนแรง ต้องมีหุดกันบ้าง เพราะถือว่าการประชุมสภาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องขอภัยด้วย ผมในฐานะหัวหน้าพรรค จะกำชับ ส.ส. และเข้มงวดให้มากกว่านี้ เพราะการอยู่ในห้องประชุมถือเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ให้ใคร มากดบัตรแทน ซึ่งตนเชื่อว่า เจ้าตัวก็ไม่ได้สั่งให้ใครมากดแทน เพราะต้องทราบดีถึงโทษและระเบียบอยู่แล้ว ทั้งนี้ขอรอผลการสอบ เพราะทราบว่าจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เช่นกัน” นายอนุทินกล่าว และว่า สำหรับกรณีนางนาทที่ รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รูปปรากฏตัวอยู่ที่ประเทศจีน แต่กลับมีชื่อเป็นองค์ประชุมในการโหวตนั้น ยังไม่ทราบในรายละเอียด แต่นางนาทที่แจ้งให้พรรคทราบแล้ว ต้องกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง

### แฉว่านักกีฬา'รู้'แพ้รู้ชนะ

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แพ้ให้กับนายฉัตรแล้ว ออกมาแฉในเรื่องนี้ จะทำให้กระทบความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปไตยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ความจริงทุกคนควรมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้ถอย การแข่งขันเป็นเรื่องปกติ ถ้าชนะก็ต้องไม่ประมาท ถ้าแพ้ก็ต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ไม่ใช่ใช้อารมณ์ส่วนตัว มาหาวิธีแก้มีอกัน ซึ่งคิดว่า คงจะไม่กระทบ เพราะทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง โดยเริ่มจากการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้น การลี้ภัยเป็นเรื่องธรรมดาสิครับได้ แต่สำคัญที่เมื่อลี้ภัยแล้วต้องไม่ให้ใครกดได้ หรือกดให้ ซึ่งเชื่อว่านายฉัตรไม่ได้สั่งให้ใครกดให้ เพราะทุกคนรู้ถึงโทษและระเบียบอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่เมื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและจะกระทบกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณล่าช้า นายอนุทินกล่าวว่า อยากให้ยึดถือผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้บ้านเมืองเสียหาย ถ้าผิดก็ว่าตามผิด พูดได้คำเดียวถ้าเขาผิดตนก็ไม่เลี้ยง

### พท.จี้รับ.ลาออกหากบโมฆะ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีการเสียบัตรแทนกันของ ส.ส. ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ว่า หลักฐานของนายนิพิฏฐ์ ผู้ร้อง ถือว่าชัดเจน นายฉัตร เทอดวิระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรค กท. ผู้ถูกร้อง ก็ออกมาสารภาพแล้วว่าไม่อยู่ในสภาจริง กรณีของนายฉัตรอาจไม่ใช่กรณีเดียว อาจมี ส.ส.พรรครัฐบาลเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีการเสียบัตรแทนกันในสภาเพิ่มอีก ถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากในภายหลังมีการส่งเรื่องร้องตีความ จนกระบวนการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว กลายเป็นโมฆะ จะเกิดสุญญากาศขึ้นมาทันที หลักเสียงไม่ได้ รัฐบาลต้องลาออกอย่างเดียว สังเกตว่าช่วงนี้ มีการแก๊งไปมาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล แม้แต่ในพรรคเดียวกันอย่างกรณีเขตไลน์หลุด ถ้าไม่มีคำตอบให้กับประชาชน เรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลมากยิ่งขึ้น

“สนิมเกิดจากเนื้อใน ได้อำนาจมาจากกติกาที่บิดเบี้ยว ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไม่ควรปล่อยผ่าน ทั้งที่มีข้อกังขา ควรดำเนินการให้ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เวลาของรัฐบาลเหลือน้อยลงทุกขณะแล้ว” นายอนุสรณ์กล่าว

### ส.ว.หวั่นบ'63'โมฆะทั้งฉบับ

ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อเป็นวันที่สอง ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ได้ลุกขึ้นหรือว่ากรณีร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายฉัตร เทอดวิระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาแต่มีชื่อลงมติ ซึ่งเรื่องนี้ผลเกี่ยวข้องกับวุฒิสภาโดยตรง เนื่องจากร่างกฎหมายได้ผ่านกระบวนการสภาแล้วจึงได้ส่งมายังวุฒิสภา การที่วุฒิสภาจะพิจารณาต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงอยากหาหรือว่าวุฒิสภาจะดำเนินการอย่างไร จะกลายเป็นการลงมติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นลงมติไม่ชอบทั้งวุฒิสภาหรือไม่ ดังนั้น วุฒิสภาจะใช้วิธีการอย่างไร จะอภิปรายต่อไป แต่อย่าเพิ่งลงมติ หรือเราจะคืนเรื่องให้สภาแล้วค่อยลงมติใหม่ภายใน 20 วัน ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

### ปธ.วุฒิมักก้าวไกลเรื่องส.ส.



ด้านนายพรเพชรกล่าวว่า เรื่องนี้ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือสภา ซึ่งเข้าใจว่าสภากำลังดำเนินการอยู่ ร่างกฎหมายนี้ส่งมาอย่างเป็นทางการยังวุฒิสภาก็ต้องถือว่าร่างที่ส่งมาถูกต้อง อีกทั้งวุฒิสภาก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัย หรือดำเนินการว่าร่างกฎหมายนี้ถูกหรือผิด แต่ถ้าระหว่างนี้สภาบอกว่าขอให้ออกไว้ก่อน เราก็ต้องรอ เราต้องดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ คือพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน ส่วนร่างกฎหมายจะเป็นโมฆะหรือไม่ไม่ใช่ความผิดของวุฒิสภา เพราะวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยหรือไปก้าวท้าย วุฒิสภาก็ต้องพิจารณาไปตามที่สภายืนยันมาว่าถูกต้อง

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### ยุบพรรค

ด้านนายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวว่า กรณีเสียงบัตรแทนกันระหว่างนายฉลองกับกรณีของนายนิกร ทองธีราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทนั้น มีความแตกต่างกัน โดยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน จะส่งคืนให้สภาไม่ได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการตื่นตระหนก วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ส่วนถ้าวุฒิสภาเห็นว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องเข้าชื่อกันยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมองประโยชน์สาธารณะ เพราะกรณีของนายฉลองไม่ขัดเท่ากับกรณีของนายนิกร แม้นายฉลองจะยอมรับว่าไม่อยู่ในสภา แต่ต้องตรวจสอบว่าใครกดบัตรแทนให้ อย่างไรก็ตาม หากศาลวินิจฉัยว่ากฎหมายนี้ใช้ไม่ได้จริง ก็มี พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 62 เพื่อเดินหน้าได้เหมือนกัน

### 'สุทิน'แนะไหวตวาระ3ใหม่

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีมติให้ติดตามเรื่องการกดบัตรแทนกัน เพราะเรื่องนี้จะกระทบต่อมาตรฐานจริยธรรมของ ส.ส. และยังมีผลทำให้กฎหมายหลายฉบับมีอันจะต้องถูก

ตีความว่าโมฆะหรือไม่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 นอกจากนี้ หากสถานภาพของ 4 ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ถูกขับไล่ออกไปแล้ว แต่มีการไปกดบัตรก็จะกลายเป็นเหตุให้ถูกตีความอีก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานติดตามการทำหน้าที่ของประธานสภาด้วย เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ต้องตีความ และหาข้อสรุป เพราะในมุมมองของนักกฎหมาย เมื่อเทียบเคียงกับร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เป็นโมฆะเนื่องจากการเลียบบัตรแทนกรณีนี้ก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งทางออกนั้น อาจจะทำให้พิจารณาวาระ 3 ใหม่ หรือลงมติใหม่ ซึ่งอยู่ที่ประธานสภา เป็นต้น โดยรัฐบาลควรทำเรื่องนี้ให้ลุล่วงก่อนนำขึ้นสู่สภาฯ

นายสุทินกล่าวอีกว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7 พรรคยังเป็นเอกภาพ ไม่มีใครหันไปทักกับขบวนการที่ออกมา ไม่ว่าจะเรื่องฮั้ว หรือเรื่องชู้ช้อยกัน ส่วนตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายวันนี้เพิ่มจาก 5 คน มาเป็น 7 คน แต่ยังไม่ได้สรุป ดังนั้น ไปถึงวันที่ 29 มกราคม อาจจะมีเพิ่มขึ้นไปอีก โดยรายชื่อที่เพิ่มขึ้นมาจาก 5 คนที่เคยวางไว้ ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ พรรคร่วมพรรคอื่นเสนอรายชื่อมาไม่ต่างกัน

### 'เฉลิม'ไว้อาลัยชู้ช้อย-รับเงิน

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคพท. คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรค พท. และคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

โดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรค พท. กล่าวว่า ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา มีข่าวลือสน ซึ่งคนปล่อยข่าวบดขบ เป็นพวกจัญอับ เอาข่าวมาปล่อยว่าตนไปกินข้าว ไปพูดคุย ตกลงรับเงินจากบางคนเพื่อไม่อภิปรายรัฐมนตรีบางรายชื่อ ซึ่งขอสาปแช่งคนที่เอาข่าวไปพูด และคนออกข่าวพบกับความวิบัติ และถ้าคณะตนทำเช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดความวิบัติเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดที่ตนเป็นประธานนี้คือ คณะกรรมการกิจการพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ

ตัวบุคคลที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะเสนอไปยังหัวหน้าพรรคพท. แล้วหัวหน้าพรรคก็จะเอาไปพูดคุยกับ 7 พรรค จึงจะได้ข้อยุติ ตนไม่ได้บอกให้เสนอหรือไม่เสนอใคร ดังนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีชู้ช้อย ไม่มีตีล มีแต่การเอาข้อเท็จจริงมาบอกประชาชน และสื่อมวลชน มาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศชาติอีกต่อไป และจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายใครบ้าง แต่ส่วนตัววางไว้ 5 คน แต่ถ้าใครสนใจที่จะอภิปราย 5 คนที่เสนอ ทางหัวหน้าพรรคพท.ก็จะให้มาฝึกฝน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตน เพราะทั้ง 5 ชื่อที่คณะกรรมการกิจการพิเศษเสนอ เรามีข้อมูลพร้อม

### 'ภูมิธรรม'แฉม็ผู้ถูกชู้ช้อย7บวก

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่จะ

อภิปราย แอบบอกให้ก็ได้ว่าช่วยคิดบริษัทต่างชาติไม่ได้ ก็มาแก้กฎหมาย สุดท้ายเก็บภาษีไม่ได้ เป็นต้น แล้วรัฐบาลแบบนี้จะให้อยู่ได้อย่างไร คุณจะตอบอย่างไร ประชาชนจะเป็นคนตัดสิน ทั้งนี้ วันนั้นตนไม่มีสิทธิเข้าไปประชุมกับผู้บริหารพรรค ไม่มีสิทธิเข้าไปประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แล้วใครจะโจมตี ต้องตำหนิรัฐบาลชุดนี้มันกลัวเงาตน เลยต้องขย่ม

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า 7 พรรคฝ่ายค้านเรามีมติยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่ 29 มกราคม โดยระหว่างนี้หัวหน้าแต่ละพรรคจะเป็นผู้สรุปรายชื่อผู้ที่จะถูกอภิปรายร่วมกัน ก่อนที่จะยื่นญัตติอภิปราย ซึ่งตัวเลขผู้ที่จะถูกอภิปรายเบื้องต้น คือ 7 บวกๆ เราจะคุยกันเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันที่ 29 มกราคม

เมื่อถามถึงการเตรียมการเลือกตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า กำลังเตรียมอยู่แต่อาจจะไม่ใช่คนเดิมลงสมัคร

### สื่อไทย-เทศรอฟังคำพิพากษา

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กรศาลรัฐธรรมนูญประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนคดีที่นายณัฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขานุการพรรคอนาคตใหม่ ผู้

ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้อิทธิพลหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีในเวลา 11.30 น.

ทั้งนี้ ทางศาลรัฐธรรมนูญได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย กำหนดพื้นที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประตูด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นที่เข้าออก โดยไม่อนุญาตให้ใช้ประตูด้านทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้า-ออก ส่วนการรักษาความปลอดภัยมีกำลังตำรวจประมาณ 150 นาย หรือ 1 กองร้อย กระจายเข้าตั้งจุดดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบและพื้นที่ชั้นในของศูนย์ราชการอาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้สื่อข่าวได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแลกบัตรเพื่อรอรายงานข่าวการอ่านคำวินิจฉัย ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นผลให้ห้องพักผู้สื่อข่าวเต็มไปด้วยสื่อมวลชนและช่างภาพทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีตัวแทนสหภาพยุโรป หรืออียู ประจำประเทศไทย ตัวแทนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ขอประสานเข้าร่วมรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ไม่มีแกนนำพรรค ประชาชน รวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนของพรรคอนาคตใหม่เดินทางมาร่วมรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่าอาจจะเดินทางไปร่วมตัวกันที่ทำการพรรค อนค.

ต่อมาเวลา 11.00 น. ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) น.ส.ประทีปจิต นิลละไพจิตร เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนและล่าม รวมถึงผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ กว่า 10 คน ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมรับฟังการอ่านคดี

### 'ณฐพร'ปิดกั้นแก๊งอนค.

ทั้งนี้ นายณฐพร โตประยูร ในฐานะผู้ร้อง ได้เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัย พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะกั้นแก๊งพรรค อนค. หรือทำให้เกิดปัญหา แต่ทำด้วยจิตสำนึกของประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ส่วนข้อครหาที่ระบุว่าคำร้องไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นนั้น เรื่องนี้คงต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ซึ่งผลการตัดสินในวันนี้ออกมา

เป็นอย่างไร ตนพร้อมยอมรับ ยืนยันว่าตนไม่มีเจตนาที่จะทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย หรือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่ตนเป็นนักกฎหมายมั่นใจในพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย ส่วนคำตัดสินเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เจตนาของตน มาตรการการยุบพรรคไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่พรรคการเมืองหรือผู้ใดฝ่าฝืนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการให้มีการยุบพรรค เพียงแต่ต้องการให้สังคมได้รับรู้ในวันนั้นตนทำสำเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำให้เกิดกระแสว่าเราเป็นคนไทย ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

"การยื่นคำร้องครั้งนี้ ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องยุบพรรคหรือทำลายล้างกัน และไม่ได้กลั่นแกล้ง ประเด็นใหญ่คือ เราปรารถนาดีต่อพรรคการเมือง และเห็นว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงจำเป็นต้องชี้ให้เห็น ผมไม่เคยต้องการออกสื่อ เพียงแต่ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับรู้ว่ามีการกระทำผิด การกระทำแบบนี้เท่านั้นเอง พรรคการเมืองต้องไม่กระทำการแปลกแยก ไม่มีฝักมีฝ่าย ต้องเข้ากับประชาชนได้ทุกหมู่เหล่า ขออย่าจุดยืนของ ผม คือรักสถาบัน ผมไม่มีอำนาจหน้าที่ทางการเมือง ไม่มีตำแหน่งทางการเมือง และไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพรรคอนาคตใหม่" นายณฐพรกล่าว

### แกนนำอนค.เผ่าจอรอฟังศาล

บริเวณชั้น 5 ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ เข้าเกาะติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยแกนนำพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.รอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ที่ชั้น 8 ของที่ทำการพรรค และหลังเสร็จสิ้นการอ่านคำวินิจฉัยของศาล นายธนธร และ นายปิยนุตร จะลงมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ขณะเดียวกันทางพรรคยังเปิดพื้นที่ชั้น 5 ให้แก่ผู้ที่สนับสนุนพรรคเข้ามารอฟังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อย่างพร้อมตึกตั้งจอโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดสดในระหว่างการประชุมภาคีด้วย โดยบรรยากาศภายในห้องเหล่าสมาชิกยังพูดคุยกันด้วยท่าทีที่ผ่อนคลาย ไม่ต่างจากการนัด

ประชุมพรรคตามปกติ โดยเฉพาะนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไม่มีท่าทางเครียดต่อคำตัดสินของศาลในวันนี้ ยังคงยิ้มและหัวเราะตามปกติ

### ศาลชี้'อนค.'ไม่เป็นปรีกัษต่อรัฐ

กระทั่งเวลา 12.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 49 ว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 เป็นการใช้อิทธิพลหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยในวันนี้ นายณฐพรผู้ร้องมาศาล ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกร้องทั้ง 4 รับทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาล

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อ่านคำวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมีเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ถูกร้องใช้อิทธิพลหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากคำร้องพบว่า เป็นการกล่าวอ้างว่าข้อบังคับ นโยบายพรรค และสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ มีลักษณะเป็นการใช้อิทธิพลเพื่อล้มล้างการปกครองและเป็นปรีกัษต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (1) จากบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะพบว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ นายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องตรวจสอบว่า คำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะรับจัดตั้งพรรคและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในกระบวนการยื่นคำขอจัดตั้งพรรคการเมือง มีการยื่นเอกสารข้อบังคับพรรค พร้อมคำประกาศอุดมการณ์ และสัญลักษณ์พรรค ซึ่งไม่มีลักษณะที่เป็นปรีกัษต่อการปกครอง และไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

เมื่อพรรคอนาคตใหม่ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรค และนายทะเบียนได้ตรวจสอบและมีประกาศจัดตั้งพรรคในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่จึงไม่มีลักษณะเป็นปรีกัษต่อการปกครอง เนื่องจากนายทะเบียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กกต.แล้ว หากภายหลังพบว่าข้อบังคับพรรคไม่เป็นไป

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรายงานต่อคณะกรรมการ กต.ให้มีมติเพิกถอนข้อบังคับพรรค ตามมาตรา 17 (3) กรณีจึงไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง

## มติเอกฉันท์'อนค.'ไม่ล้มล้าง

ส่วนกรณีที่ถูกอ้างว่า ผู้ถูกร้องมีแนวคิด

คลังโคลัปรัชญาตะวันตก และเป็นปฏิภักษ์ตริยนิยม มีการแสดงความเห็นทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งพรรคการเมือง รวมถึงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และการแสดงความเห็นต่อสังคมในช่องทางต่างๆ ศาลเห็นว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ ในระดับที่ทำให้เกิดผล และกระทบสิทธิและเสรีภาพจนถึงขนาดที่วิญญูชนอาจคาดเห็นได้ว่า น่าจะเกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง โดยการกระทำนั้นจะต้องดำเนินการอยู่ ไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกร้องทั้ง 4 มีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครองกรณีจึงไม่เพียงพอรับฟังได้ว่า เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง

ส่วนการกระทำจะเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นใดหรือไม่ ต้องว่ากันตามกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า การกระทำของพรรค อนุค. ไม่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (อ่านรายละเอียด น.2)

ทั้งนี้ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน มีมติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังรับฟังคำวินิจฉัย นายอนุสรณ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า รู้สึกพอใจกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและเป็นคำตัดสินที่ถูกต้องแล้ว ถือว่าได้ทำหน้าที่สำเร็จแล้ว

## ปิยนุตร'ยันไม่มีความคิดล้มล้าง

ส่วนที่พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยจบ ผู้ที่เฝ้าติดตามคำตัดสิน ต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีที่ศาลไม่ตัดสินยุบพรรค

จากนั้น นายปิยนุตร แสงนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค อนุค. แถลงว่า เราเห็นว่ากรณีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก ยืนยันว่าพรรคไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่เราคิดและทำนั้นคือ การรักษาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน เพราะระบอบประชาธิปไตยไม่มีที่ยืนให้การรัฐประหาร การรัฐประหารต่างหากที่เป็นการล้มล้างการปกครองฯ ดังนั้นจึงไม่ใช่ประชาชนและพรรคการเมืองที่คิดล้มล้างการปกครอง แต่เป็นกองทัพที่ก่อการรัฐประหารต่างหากที่ล้มล้างการปกครองฯ

นายปิยนุตรกล่าวว่า การประชุมสภาลับตาหน้า ส.ส.ของพรรค ได้ยื่นญัตติเข้าปคือขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาแนวทางการป้องกันการรัฐประหาร เพราะเราเชื่อว่าประชาธิปไตยจะยั่งยืนไม่ได้ หากยังตกในวงจรของการรัฐประหาร นอกจากนี้ ยังมีวาระในสภาเรื่องการเลือกกฎหมายที่ตีดินที่มีความเหลื่อมล้ำออกไป และญัตติเรายังมีญัตติสำคัญ คือ ผลกระทบจากฝุ่น 2.5 เราเดินทางทำงานอย่างสร้างสรรค์และเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยื่นญัตติในลับตาหน้า ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราเดินทางทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

“แม้วันนี้คำร้องยุบพรรคจะถูกยกออกไป แต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ เราเชื่อว่าการร้องยุบพรรคและนิติสงคราม ไม่ใช่การทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนได้ มีแต่การเปิดพื้นที่ให้เข้ามาตามกระบวนการเท่านั้นถึงจะพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้” นายปิยนุตรกล่าว

## มั่นใจกรณีเงินกู้ก็ไม่ผิด

เมื่อถามว่า จะมีการฟ้องกลับหรือไม่ นายปิยนุตรกล่าวว่า ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ แต่เชื่อว่าการร้องเรียนไปมา ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาธิปไตย ขอให้ยุติกระบวนการนิติสงครามเพื่อมาทำงานน่าจะดีกว่า ส่วนคดีเงินกู้ของพรรคนั้น เราพร้อมต่อสู้คดีเพราะการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) ไม่ถูกต้อง ภายหลังคณะอนุกรรมการของ กต.ได้ยกคำร้องไปแล้วแต่ กต.ก็ยังดำเนินการต่อไป ซึ่งเราได้ฟ้องร้องเป็นคดีอาญาต่อ กต.แล้ว ขณะเดียวกันจะร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดการไต่สวนเพื่อเรียก

เอกสารและพยานบุคคลเข้ามาพิจารณา

“การกู้เงินไม่มีกฎหมายห้าม เพราะมีหลายพรรคกู้เงิน เงินกู้ไม่ใช่ประโยชน์ และเงินกู้เราได้ทยอยคืนไปบางส่วนและเป็นเงินใช้เพื่อทำกิจกรรมของพรรคการเมือง จึงมั่นใจว่าเราไม่มีความผิด” นายปิยนุตรกล่าว

เมื่อถามว่า ทางพรรคอนาคตใหม่จะมีดำเนินการแก้ไขข้อบังคับพรรคหรือไม่ นายปิยนุตรกล่าวว่า ในประเด็นนี้ทางพรรคยังไม่ได้มีการหารือกัน เพราะจากที่ได้รับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง คือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการแจ้งมายังพรรคอนาคตใหม่ หากเห็นว่าข้อบังคับพรรคมีความไม่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ดังนั้น ทางพรรคจะระอการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อน

## 'ธนาร'พร้อมทำงานนอกสภา

ด้าน นายธนาร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนุค. กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนพรรค อนุค.ให้ก้าวมาถึงจุดนี้ พรรคจะเดินทางทำงานต่อไป ดังนั้น เราขอสัญญากับประชาชนว่าหาหนึ่งการทำงานในสภา ตนและ ส.ส.ของพรรค จะมุ่งมั่นทำงานในสภาอย่างมีคุณภาพตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น ในระยะกลาง 2-3 เดือน จะรณรงค์ในร่างกฎหมายหลายฉบับที่เราเสนอต่อสภาไป เช่น การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น เราจะทำจริงและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประชาชน

“อีกด้านหนึ่งเราจะทำงานต่อเนื่องกับประชาชนนอกสภา แม้ผมจะไม่ได้เข้าสภาแล้ว แต่ผมจะเดินทางไปรับฟังปัญหาของประชาชน และเอาปัญหาของประชาชนมาฝากให้ ส.ส.ไปผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาคือ จะทำให้ประชาชนเข้าใจถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำมาซึ่งสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน ที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้ง วันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าพวกเราทำงานหนักแค่ไหน วันนี้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาสนับสนุนเรา การเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นจากวันที่เราตั้งพรรคถึงวันนี้ยังไม่ถึงสองปี ยังมีหลายเรื่องที่เราอยากผลักดัน สัญญาจะว่าผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นตัวแทนความฝันของประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยไปข้างหน้า ขอขอบคุณทุกกำลังใจ” นายธนารกล่าว

นายธนารกล่าวว่า กิจกรรมทางสังคม

ที่เราไปเข้าร่วมอย่างกิจกรรมวิ่งโล่งๆ เราไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเพราะมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ แต่เราเข้าร่วมด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตาม เรายืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิที่รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ

### 'โกคิน'ฝากความหวังไว้กับศาลธน.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายโกคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวภายหลังศาลมีมติยกคำร้องยุบพรรค อนค. ว่า สัมผัสเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งอยู่พรรคไทยรักไทย (ทรท.) และยังมีมาซ้ำอีกครั้งพรรคพลังประชาชน (พปช.) ครั้งนี้จึงเห็นใจพรรค อนค. ไม่เชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่คิดล้มล้างการปกครอง มีเพียงผู้ยึด

อำนาจเท่านั้นที่ล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้กลับไม่ผิด ดังนั้น วันนี้ต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ความยุติธรรม ถ้าสถาบันศาลทั้งหลายเป็นที่พึ่งให้ประชาชน อำนาจความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงๆ ไม่เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด บ้านเมืองก็จะเดินหน้าไปได้ เชื่อว่าศาลยังให้ความเชื่อมั่นตรงนี้ได้อยู่ เพราะเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเกิดจากความไม่ยุติธรรม ถูกกลั่นแกล้งต่างๆ นานา คนก็เจ็บช้ำน้ำใจ ศาลจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรม และยุติความขัดแย้งที่มีมากกว่า 10 ปีได้ ซึ่งก็ต้องฝากความหวังไว้กับศาลยุติธรรม

### วุฒิสภามติเอกฉันท์ผ่านกม.งบ'63

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นวันที่ 2 และครบถ้วนทุกคนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ด้วยคะแนน 225 ต่อ 0 งดออกเสียง 8 จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวขอบคุณ ส.ว.ว่า ได้รับบัญชาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้มาขอบคุณ ส.ว.ในนามของรัฐบาลขอบคุณ ส.ว.ที่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถือเป็น

เครื่องมือสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนโดยตรงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

### 'เสียหาย'ตัวแทนรบ.ขอบคุณส.ว.

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกเสนอแนะไว้นั้น รัฐบาลขอรับไว้และนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณให้มากที่สุด นอกจากนี้ขอขอบคุณกรมการวิสามัญที่ให้ความสำคัญและเสียสละเวลาให้ความร่วมมือพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณอย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการรัฐบาลจะนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มั่นใจว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ดี โดยรัฐบาลจะกำกับดูแล เพื่อให้การใช้งบประมาณมีความโปร่งใส บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่นคง และยังยืนตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและบรรดาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านต่อไป

# กฎหมายลูก 'ภาษีที่ดิน' คลอดม.ค.นี้

## คลังยื่นรายได้กทม.ไม่ลด เก็บคอนโด-ที่รกร้างเพิ่ม

คลังส่งกฎหมายลูกภาษีที่ดินให้ มหาดไทยครบ 8 ฉบับแล้ว รอลงนาม ประกาศใช้ต่อไป 2 ฉบับสุดท้าย "ที่ดิน เพื่อการเกษตร-ที่อยู่อาศัย" ซึ่งกฎหมาย ระบุการใช้พื้นที่-ชนิดพืชชัดเจน ยันรายได้ กทม.ไม่ลด เหตุจัดเก็บ "คอนโด-ที่ รกร้าง" ได้เพิ่มเติม ย้ำประชาชนไม่ต้อง ไปแจ้งการใช้ประโยชน์ที่สำนักงานเขต

ต่อหน้า 15

ข่าวต่อ กฎหมายลูก

รายงานข่าวจากกระทรวง การคลังระบุว่า กระทรวงการคลัง ได้จัดทำร่างกฎหมายประกอบ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบทั้ง 8 ฉบับแล้ว โดยที่ส่งให้กระทรวง มหาดไทย 2 ฉบับสุดท้ายและ สำคัญที่สุดคือ การใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการเกษตร และที่อยู่ อาศัย โดยในส่วนของที่ดิน เพื่อการเกษตรนั้น จะมีการ กำหนดเปอร์เซ็นต์ของการใช้ พื้นที่ในการทำการเกษตรและ ระบุชนิดพืชที่สามารถปลูกได้ ส่วนที่มีการใช้พื้นที่ว่างเปล่าใน กลางกรุงเทพฯ มาปลูกพืชเกษตร นั้น สามารถทำได้และจะถูกนับ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร แต่หาก มูลค่าสูงกว่าเพดานที่กำหนด เจ้าของพื้นที่ก็ต้องเสียภาษีใน ส่วนที่เกินอยู่แล้ว

สำหรับเกณฑ์การใช้ ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งในประกาศดังกล่าวจะบอกชัดเจนว่าคอนโด

มิเนียม ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูก สร้างอื่นใด แม้ให้เช่า แต่หากนำไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย จะเสียภาษี ในอัตราที่อยู่อาศัย ทำให้ ผู้มี บ้านหรือคอนโดมิเนียมในมือ จำนวนหลายห้อง หลายหลัง ไม่ ต้องกังวลเรื่องภาระภาษี เพราะ เสียภาษีในอัตราล้านละ 200 บาท ซึ่งเก็บในอัตราที่พักอาศัย จาก เดิมเคยกังวลว่ามีบ้านหลังที่ 2 ต้องเสียภาษีในอัตราล้านละ 3,000 บาท ในอัตราเชิงพาณิชย์ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว ว่า การจัดเก็บภาษีตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้รายได้ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งนั้น เป็นไป ไม่ได้ เพราะกทม.จะมีรายได้ เข้ามาเพิ่มเติมคือ การจัดเก็บ ภาษีจากคอนโดมิเนียมและที่ รกร้างว่างเปล่า ซึ่งไม่สามารถ จัดเก็บได้ตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน

## ส่องเกณฑ์ ไม้ผล - จำนวนต้นบนที่เกษตร



กระท้อน กาแฟ มังคุด นาข้าว แม้บางรายการจะไม่ปรากฏใน ข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม มชนาว ก็ ให้ถือว่าเป็นพืชผลทางการ เกษตรทั้งหมด โดยละไว้ในฐาน ที่เข้าใจ ส่วนจำนวน ต้นไม้ ที่ปลูกพิจารณาตามขนาดของ ต้นไม้พุ่มไม้ เช่น กล้วย ต้องปลูก 200 ต้นต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ ต้อง กระจายเต็มพื้นที่ มีระยะห่าง อย่างเหมาะสม ส่วนมังคุด มี ขนาดพุ่มค่อนข้างกว้าง กระทรวง เกษตรฯ จึงกำหนดเพียง 16 ต้นต่อไร่ เป็นต้นนอกจากไม้ผล พืชไร่แล้ว แปลงเกษตรกรรม สามารถทำปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา เบ็ด โกง ไร่นาสวนผสมได้ อีกด้วย

สำหรับร่างประกาศ ประเภทไม้ผล และจำนวนไม้ผล บนที่ดินเกษตร ตามที่กระทรวง การคลัง ส่งให้ กระทรวงมหาดไทย ลงนามบังคับใช้ คาดว่า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะลงนามได้ ภายในเดือน มกราคมนี้ และรอประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษาต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ดิน กลางเมืองที่เปลี่ยนจากพื้นที่ รกร้างว่างเปล่าเป็น แปลง เกษตรกรรม มองว่าเป็นเรื่อง ที่ดี แม้จะมีลำต้นขนาดเล็ก ก็ ถือว่าทำการเกษตร สำหรับราย ได้ที่คาดว่าจะลดน้อยลง เมื่อ เทียบกับกฎหมายเก่า เป็นการ คาดการณ์เบื้องต้น

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระ ประมุขราชูปถัมภ์สมเด็จพระ มหาจักรวรางกรม พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรลด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และภาษีบำรุงท้องที่ จึงสามารถ เข้ามาทดแทนจากอัตรากาษีที่ ต่ำลงได้

“กระทรวงการคลังยืนยัน อีกครั้งว่า การประเมินการจัด เก็บภาษีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่จะไปประเมินประเภทการใช้ ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูก สร้างนั้นๆ ซึ่งในกฎหมายระบุไว้ ชัดเจน กฎหมายไม่ได้ระบุว่า เป็น หน้าที่ของประชาชนที่จะต้อง มาแจ้งประเภทการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น ประชาชนทั่วไปไม่ต้องเดินทาง ไปแจ้งที่สำนักงานเขต แม้ว่า จะ เลื่อนการยื่นเสียภาษีออกไป เป็นเดือนสิงหาคม 2563 ก็ตาม”

ด้านแหล่งข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า ที่ดินที่อยู่ในข่ายพื้นที่เกษตรกรรม ตามเกณฑ์เรียกเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ยึด ตาม ระเบียบปฏิบัติพิเศษเศรษฐกิจ ของกระทรวงเกษตร ได้แก่ กล้วย

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563”  
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  
มาตรา 3 ให้ลดภาษี 50% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 1. ห้องชุด บุคคลธรรมดา ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

2. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้า ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า  
3. เชื้อเพลิงและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ลดหย่อนภาษี 90% ได้แก่ ทรัพย์สินหรือการขายของสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยให้เวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากสิ่งปลูกสร้างและที่ดินนั้นตกเป็นของหน่วยงาน ขณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร เพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และอาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด นิคมอุตสาหกรรม ให้เวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากได้รับใบอนุญาต เป็นต้น ■

# แล้งหนักแล้งมรพ.

## จ.ชัยนาท-โคราช ขอน้ำบาดาลเอกชน ทำระบบไว้ใช้เอง

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือภัยแล้ง 5 จว.อีสานกลาง หลังน้ำต้นทุนเหลือน้อย ขณะที่โรงพยาบาลหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบหนัก

▶▶ ต่อ : แล้ง - หน้า 10

### แล้ง

อย่างรพ.หนองมะโมง ชัยนาท น้ำใต้ดินเหลือน้อย ต้องซื้อบาดาลจากเอกชนมาผลิตประปา เช่นเดียวกับ 4 รพ.ในโคราช เตรียมพร้อมหาแหล่งน้ำสำรอง ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำเหลือแค่ 21% ของความจุระทบท้องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งว่า จากกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้ง“ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/2563” เพื่อหาแนวทางแก้ไขวิกฤติภัยแล้งและบูรณาการช่วยเหลือประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อยตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหา

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือแล้ง5จว.อีสาน โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งที่สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ตอนกลางของภาค ปริมาณฝนตกปี 2562 ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ทำให้น้ำต้นทุนน้อย ต้องมีศูนย์ดูแลพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด จะได้มีน้ำใช้พอดลอดฤดูแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภค-บริโภคต้องไม่ขาดแคลน ล่าสุดผันน้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนการผลิตน้ำประปาเลี้ยง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แต่เขื่อนอุบลรัตน์ มีน้ำน้อยมากต้องนำน้ำกันเขื่อนมาใช้ การผันน้ำจากเขื่อนลำปาวซึ่งมีน้ำมากมาเก็บกักไว้หน้าเขื่อนวังยาง จ.มหาสารคาม เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา จึงช่วยลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้

นายศักดิ์สิทธิ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 (ขอนแก่น) กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้งปี 2562/2563 เพื่อดูแลแก้ปัญหาภัยแล้ง 5 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทั้งนี้ แผนจัดสรรน้ำที่วางไว้เน้นอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ โดยสามารถสนับสนุนพืชที่ใช้น้ำน้อยบางพื้นที่เท่านั้น

**น้ำขีลลดต่อเนื่อง-3เขื่อนน้ำแห้ง**  
สำหรับระดับน้ำท่าของแม่น้ำชี

แม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีแนวโน้มลดลง สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ ความจุเก็บกัก 2,431.30 ล้านลบ.ม. นำน้ำกันอ่างมาใช้แล้ว 117.81 ล้านลบ.ม.คิดเป็น -6.37% ของความจุอ่าง ระบายวันละ 500,000 ลบ.ม. เขื่อนจุฬาภรณ์ความจุเก็บกัก 163.75 ล้านลบ.ม. น้ำใช้การ 6.42 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 5.07% ของความจุอ่าง งดการระบาย และเขื่อนลำปาว ความจุเก็บกัก 1,980 ล้านลบ.ม. มีน้ำใช้การ 1,187.32 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 59.97% ของความจุอ่าง ระบายวันละ 5.01 ล้านลบ.ม. ส่วนแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 2562/2563 (1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563) 1,157,001 ล้านลบ.ม. จัดสรรแล้ว 340.603 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 29.44% คงเหลือ 816.398 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 70.56% ทั้งนี้ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2562/2563 เพาะปลูกเกินแผนจากที่วางไว้รวม 438,613 ไร่ ปัจจุบันเพาะปลูกแล้ว 567,446 ไร่ คิดเป็น 129.37%

**เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำน้อยสุดรอบ53ปี**  
“ภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด วันนี้เราเน้นประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด ที่สำคัญคือ น้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีน้ำที่อยู่ระดับน้อยมาก โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีระดับน้ำเก็บกักเพียง 463.86 ล้านลบ.ม. น้อยมากในรอบ 53 ปี กรมจึงผันน้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มา

ช่วยเขื่อนอุบลรัตน์ ตามมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง โดยส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อลดการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ให้น้อยกว่าแผนเดิม”นายศักดิ์ศิริกล่าว

## รพ.หนองมะโมงซื้อบาดาลมาผลิตประปา

อีกด้านหนึ่งสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่อโรงพยาบาลหนองมะโมง จ.ชัยนาท เพราะน้ำใต้ดินเหลือน้อยทำให้แหล่งน้ำบาดาลของโรงพยาบาลที่ใช้สูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปา 2 แห่ง มีน้ำไม่พอ สูบน้ำได้เพียงวันละ 23,000 ลิตร ขณะที่โรงพยาบาลต้องการใช้น้ำวันละ 40,000-50,000 ลิตร ทำให้โรงพยาบาลต้องซื้อน้ำบาดาลจากแหล่งน้ำของเอกชนทุกวัน วันละ 20,000 ลิตร เข้าไปเก็บไว้ในถัง เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองมะโมง ให้นำรถบรรทุกน้ำไปช่วยขนน้ำมาเติมในถังทุกวัน ส่วนสำนักงานชลประทานที่ 12 จะนำรถบรรทุกน้ำไปขนน้ำมาเติมให้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยโรงพยาบาลให้มีน้ำใช้เพียงพอ ไม่กระทบผู้ป่วยและการรักษา

## 4รพ.โคราชเสี่ยงเร่งหาแหล่งน้ำสำรอง

เช่นเดียวกับจ.นครราชสีมา ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแก่งสนามนาง จะขาดน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ จึงประสานของบุดเจาะบ่อบาดาล เพราะเกรงว่าจะไม่ทัน ขณะที่โรงพยาบาลเทพารักษ์ จะขาดน้ำเดือนมีนาคม จึงประสานจังหวัดจัดหาตาดิบมาเติมในถังเก็บน้ำพร้อมหางบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการด่วน ส่วนโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

คาดว่าจะประสบปัญหาเดือนเมษายน โดยขอสนับสนุนงบโครงการสร้างระบบประปาทดแทน และงบสร้างถังเก็บน้ำใสสำรองขนาด 300 ลบ.ม. 3 ชุด และโรงพยาบาลบัวลาย จะประสบปัญหาในเดือนเมษายน เร่งประสานขุดเจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ และจัดทำประปาผิวดินเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม มีมาตรการเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาภัยแล้งในโรงพยาบาล โดยทำแผนสำรองน้ำให้เพียงพอ ประสานหน่วยงานปกครองท้องถิ่นจัดหาแหล่งน้ำสำรองหรือขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อไม่ให้กระทบการบริการผู้ป่วย และรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ

## กาฬสินธุ์ทุ่มซื้อเครื่องสูบน้ำเลี้ยงต้นข้าว

ที่ทุ่งนาบ้านโนนนาค-บ้านเชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชาวนานำเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ชักน้ำจากคลองน้ำป่า เพื่อดึงน้ำลงสู่แปลงนา สำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าว และทำนาปรัง สอบถามนายชด ภูสีเขียว อายุ 50 ปี ชาวนาบ้านเชียงสา กล่าวว่า ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ชลประทานลำปาว แต่พื้นที่นาของตนและเพื่อนบ้านอยู่ห่างคลองชลประทานสายหลักเกือบกิโล และไม่มีคลองสายรองหรือคลองใส่ไก่อ จึงต้องลงทุนซื้อสายยางมาต่อเป็นท่อ ถ้าเลี้ยงน้ำจากคลองน้ำป่ามาเข้าแปลงนาระยะทางกว่า 500 เมตร ช่วงกลางคืนต้องมานอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำป้องกันมิจจาชีพ ลำบากมาก ถ้าไม่ทำก็ขาดรายได้ ปีนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาท ทั้งซื้ออุปกรณ์สูบน้ำ และเมล็ดพันธุ์ ที่ต้องเร่งสูบน้ำเพราะกลัวน้ำในคลองจะแห้งหมด ทั้งนี้ อยากขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชลประทานเข้ามาพัฒนา โดยตัดเป็น

คลองสายรองหรือคลองใส่ไก่อ่าง เพื่อจะได้น้ำคลองไปใช้อย่างสะดวกเหมือนชาวบ้านอื่น

## เขื่อนป่าสักฯน้ำน้อยสุดรอบทศวรรษ

ส่วนสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นกัน จากปกติช่วง เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งที่จะเป็นช่วงน้ำเต็มเขื่อน มีน้ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของความจุ แต่ในหน้าฝนปีที่ผ่านมาฝนตกน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ยปริมาณต่ำสุดในรอบหลาย 10 ปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำกักเก็บน้อยลงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรอบเขื่อนรายได้ลดลง เพราะนักท่องเที่ยวมาน้อย

นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ระบุว่า สถานการณ์ฝนน้อยในปีที่ผ่านมา ทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เก็บน้ำได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 207.96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ ร้อยละ 21 ของความจุ โดยไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมาเป็นเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว แต่เขื่อนยังต้องปล่อยน้ำเฉลี่ยวันละ 4-5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรักษาระบบนิเวศ และอุปโภคบริโภค

## แก่งกุดคู้แห้งขอดท่องเที่ยวได้อานิสงส์

ที่แก่งกุดคู้ อ.เวียงกาหลง จ.เลย เกิดปรากฏการณ์น้ำโขงแห้งขอดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายสิบปี นายอดุลย์ ผลคำ ผู้ใหญ่บ้านน้อย ต.เวียงกาหลง อ.เวียงกาหลง จ.เลย เผยว่า



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 22 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14148

Col.Inch: 112.86 Ad Value: 141,075

หน้า: 1 (บนขวา), 10

PRValue (x3): 423,225

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แล้งหนักลามาพรพ.

ระดับน้ำโขงปีนี้แห้งเร็วกว่าทุกปี นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในรอบหลายสิบปี ส่งผลให้วิถีชีวิตวิถีชุมชนของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอย่างมากน่าจะมาจากความแห้งแล้ง

สอดคล้องกับนายอภิรักษ์ สุวรรณโณ รักษาการนายอำเภอเชียงคานที่ระบุว่า ระดับน้ำโขงช่วงนี้ลดลงมากวันนี้วัดได้ 3.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 12.60 เมตร ส่วนบริเวณจุดอื่นต่ำกว่านี้มาก มีผลกระทบกับชุมชนคือว่ายังปกติทั้งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคานยืนยันว่ายังไม่เดือดร้อน ยังให้บริการน้ำประปาในอ.เชียงคาน ได้เป็นปกติแต่ระดับน้ำที่แห้งนั้นก็ส่งผลกับการค้า การบริการอาหาร สินค้าที่ระลึก ตามแหล่งท่องเที่ยวเพราะมีหาดทรายขาว นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโขงคลายร้อนสะดวกและปลอดภัย

# กรมวิชาการเกษตรผนึก4บ.เอกชน

## ■ หนุนต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

กรมวิชาการเกษตร ผนึกความร่วมมือ 4 ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง” “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าว” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” เน้นถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัยด้านการเกษตร มุ่งพัฒนาขยายผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีราคาถูกลง และยังเป็นประโยชน์ในการช่วยยกระดับภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของไทย พร้อมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรทั่วไทยแลนด์ 4.0

นางสาวอິงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายชัดเจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานวิจัยทางการเกษตรมาปรับใช้แก้ปัญหาการผลิตภาคการเกษตร ทั้งด้านพัฒนาเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้เกษตรกร โดยการพัฒนาต่อยอดขยายผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ถือเป็นความสำเร็จที่กรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการภาคเอกชนบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน ถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัยด้านการเกษตร สูตรและกรรมวิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพ

พีจีพีอาร์สำหรับพืช พร้อมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในวงกว้างอย่างแท้จริง นำมาซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาถูกลง และช่วยยกระดับภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทย ให้ขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการวางรากฐานพัฒนาประเทศที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวต่อว่า กรมมีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีผลงานวิจัยมากมายที่เป็นองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชทางการเกษตร และขับเคลื่อนผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ โดยบูรณาการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงร่วมมือขยายผลปรับใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาตลอด ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและเศรษฐกิจไทย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน อาทิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง” “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าว” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง”

โดยนวัตกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 บริษัท

คือ บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด บริษัท ไบโอฟีด เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มารองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปขยายผลผลิตต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาผลิตพืชภาคการเกษตรที่ได้มาตรฐาน กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากล

## ชุมนัยสาธิตฯชยันนาทต้นแบบ พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโครงการชุมนัยสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานุมัติให้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของนายสุภชัย ผดุงเจริญ ที่มีความเหมาะสมจะน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินดังกล่าว และพัฒนาที่ดินเป็น “ชุมนัยสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน” โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นชุมนัยสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยทางจ.ชัยนาท ได้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ด้านพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง เป็นต้นแบบหรือดัดแปลงให้เหมาะสมในการนำไปใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรได้ เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชดีสู่เกษตรกร เป็นชุมนัยฝึกรวมและดูงานให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป และดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

ในส่วนของการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมาย

ให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ชัยนาท) และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ซึ่งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรจะให้คำปรึกษาด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีปลูกพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ ในการผลิตพืชแก่เจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรดำเนินการให้คำปรึกษาด้านพันธุ์พืชไร่ ให้ข้อมูลและแนะนำวิธีการปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชยันนาท 72 และข้าวโพดหวานพันธุ์ชยันนาท 2 ให้คำปรึกษาด้านการจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในโครงการประสานงานติดต่อเรื่องพันธุ์พืชที่จะปลูกภายในโครงการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากโครงการ

“ในวันนี้ได้มาขอศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ เพื่อนำกลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งปัจจุบันกำลังมีโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จึงอยากให้เกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และมุ่งหวังว่าชุมนัยสาธิตการเกษตรฯ ที่จ.ชัยนาทนี้จะเป็นชุมนัยต้นแบบและขยายไปจังหวัดใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี และให้ความรู้แก่เกษตรกร”นางสาวมนัญญา กล่าว

## กรมวิชาการเกษตรหนุนงานวิจัยด้านพืช

น.ส.เสริมสุข สลักเพชร อธิบดีกรม งานวิจัยขยายผลสู่ภาคเอกชน คือ สูตรและ วิชาการเกษตร เผยว่า กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการผลิตปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ สำหรับ มีการกิจหลักในการวิจัยพัฒนาด้านพืชและ ข้าวโพดและข้าวฟ่าง สูตรและกรรมวิธีการ เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีผลงานวิจัย ผลิตปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ สำหรับข้าว และสูตร มากมายที่เป็นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพฟิซีฟิอาร์ การผลิตพืชทางการเกษตร และได้มีการ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อนำไปขยาย ขับเคลื่อนผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์สู่ ผลดำเนินการผลิตต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ให้ เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตร เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้อย่างแท้จริง ส่งผล และสหกรณ์ โดยบูรณาการผ่านโครงการต่าง ๆ ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่เป็นรูป อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ธรรม เกิดการพัฒนาผลิตพืชภาคการเกษตร ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่ง ที่ได้มาตรฐาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น ซึ่งกรม ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับสินค้า วิชาการเกษตรมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดผล เกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไป.

## คาดเงินสะพัดกว่า600ล้านบาทวันเกษตรภาคอีสาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น เปิดเผย ถึง การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ว่า เป็นการ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอด ปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” เพื่อเป็นการ สนองตอบต่อปณิธานและปรัชญาของมหา วิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าจะเป็นศูนย์รวมทาง ความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์ รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานใน สังเกตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนา งานวันขายผลิตภัณฑ์เกษตรของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิต ผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของ นักศึกษา ขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความ อิงใหญ่และร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหา วิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคมของทุก ปี จัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุก ปี โดยในปีพุทธศักราช 2563 ได้กำหนดจัดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งนับเป็นปีที่ 30 ของการจัดงาน

รศ.ดร.ครุณี โชติษฐียงกูร คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าวว่างานวันเกษตร ภาคอีสานถือว่าเป็นต้นแบบการทำงานแบบ บูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกหน่วยงาน อาทิ สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สถาน ประกอบการด้านจักรกลการเกษตร เทศบาล นครขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชน ต่าง ๆ การจัดงานในปี 2561 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชน ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 583,074 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 643 ล้านบาท ซึ่ง

จำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมี ส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจใน จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียง เหนือได้เป็นอย่างดี

ส่วน นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ กล่าวว่า การจัด งานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน ปศุสัตว์ ดังนี้ วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นพิธี เปิดงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 พร้อมกับการจัด ประกวดกระบือพื้นเมือง (ดำ) จำนวน 8 รุ่น , และมีการประชุมสมาคมอนุรักษ์และพัฒนา ควายไทย วันที่ 25 มกราคม 2563 มีการ ประกวดกระบือ(เผือก) 4 รุ่น และมีการ ประกวดกระบือรุ่นแกรนด์แชมป์ ทั้งเพศผู้ และเพศเมีย ซึ่งถ้วยพระราชทาน วันที่ 26 มกราคม 2563 มีการประกวดโคเนื้อลูกผสม พันธุ์อเมริกันบราห์มันโคพื้นเมือง และลูกผสม พันธุ์อเมริกันบราห์มันโคเนื้อเมืองหนาว จำนวน 12 รุ่น พร้อมประกวดรุ่นแกรนด์แชมป์ ซึ่งถ้วยพระราชทาน วันที่ 28 มกราคม 2563 มี การประกวดแพะเนื้อลูกผสม จำนวน 8 รุ่น พร้อมทั้งมีการเสวนาเครือข่ายการผลิตการ ตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะภาคอีสานตอนบน วันที่ 31 มกราคม 2563 มีการประกวดสัตว์ปีก 3 ประเภท ได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี เหลือง หางขาว ประดู่หางดำ เปิดเทศาพพระ ไก่วง จัมโบ้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประกวด แข่งขันไก่แจ้ สวยงาม และขันนัยดอก จาก ชมรมผู้เลี้ยง โดยทุกวันตลอดการจัดงาน จะมี การจัดแสดงนิทรรศการ พันธุ์สัตว์ ไชว์กระบือ แปลก แคระ สวยงาม และมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการ ส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์.

## ยืดเพิ่ม7แปลงรุกเขาใหญ่ พที่อุทยานออกโฉนดอี้อ สอบเอกสารสิทธิ'รมช.ศธ.'

นายชัชชาติรุกป่าให้ยึด กม. 'วราวุธ'เร่งสอบโฉนด  
'กนกวรรณ' ยันไม่มีลูปหน้าปะจุม รรมช.ศึกษา  
ย้ำเอกสารสิทธิถูกต้อง (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### รุกเขาใหญ่

#### 'บิ๊กตู่' ชี้คดีรุกป่าให้ยึดกม.

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จันทบุรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ถึงกรณีการตรวจสอบการรุกป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าเรื่องการรุกป่าต้องอยู่ในกระบวนการกฎหมายทั้งหมด โดยให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ สอบสวน และดำเนินคดีไป ระหว่างนี้ก็เป็นกรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4000 เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ที่มีปัญหาของประชาชนทั่วไป

"เรื่องปัญหาการรุกป่าต้องแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งหมด อันไหนเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก็แก้กันไปทุกอย่างต้องทำให้เกิดความโปร่งใส เท่าเทียม" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### 'รมช.ไอ้ะ' ยันโฉนดถูกต้อง

ด้านนางกนกวรรณให้สัมภาษณ์ที่ จ.นเรศวร กรณีถูกกล่าวหาการรุกป่าที่อุทยานเขาใหญ่ ว่าเรื่องดังกล่าวทราบจากสื่อที่โทรมาสัมภาษณ์ จึงได้สอบถามบิดา (นายสุนทร วิลาวัลย์) ทราบว่าบิดาได้มอบหมายให้เข้าไป

ในพื้นที่ตามที่ระบุในโฉนดที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ยืนยันว่าเคารพกฎหมายและไม่ได้ทำผิดอะไร

"ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง เวลาจะทำอะไร เราก็คงยืนในสิ่งที่ถูกต้องกับทางราชการ ทางราชการก็จะเป็นผู้พิจารณาให้เรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปพูดคุยและดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน ยืนยันว่าที่ดินนี้ได้มาตามกฎหมาย กรมที่ดินเป็นผู้ออกเอกสารสิทธิ ไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ขอยืนยัน" นางกนกวรรณกล่าว

เมื่อถามว่า มีการตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่ว่าพื้นที่ที่ครอบครองนั้นอยู่ในเขตอุทยานฯ นางกนกวรรณหันมาตอบด้วยน้ำเสียงซึ่งขังว่า

"น้องคะ ยืนยันด้วยความขอบคุณ ด้วยความห่วงใยว่าถูกต้องตามกฎหมาย แล้วไม่เคยคิดที่จะทำผิด และจะไม่ทำผิดเพราะเราเป็นผู้นำของประเทศ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พี่ขอขอบพระคุณในความห่วงใยของทุกท่าน"

#### 'ท็อป' สั่งตรวจเอกสารสิทธิ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.นเรศวร ว่ากรณีที่ดินในอุทยานเขาใหญ่ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 คือมีการเข้าไปบุกรุกนอกโฉนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายด้วยการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว และส่วนที่ 2 คือ บริเวณที่มีข้อกังขาว่ามีการออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานฯ ก็ต้องมีการไปตรวจสอบว่าโฉนดแปลงนั้น ถือกำเนิดมาได้อย่างไร มาจาก ส.ค.หรือไม่ หรือมีมาตั้งแต่ก่อนประกาศว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตอุทยานฯ ในปี 2505 แล้วตกทอดมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นโฉนด

ในปัจจุบัน หรือมีการทับซ้อนกันจริง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลจะเกิดปัญหาในการตรวจสอบแบบลูปหน้าปะจุมหรือไม่ นายวราวุธกล่าวว่า ทุกอย่างกำกับไปตามตัวหนังสือและตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มี ทั้งนี้ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ พุดคุยให้ข้อมูลสรุปว่าเอกสารดังกล่าวออกมาเมื่อไร

#### ก.รมน.นำตรวจยึดกว่า12ไร่

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศบก.พป.) กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า เมื่อ 15.00 น. วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของโฉนดที่ดิน 2 แปลง ตำแหน่งที่ดิน ระวาง 5237/11 6072 เลขที่ดิน 115 และ 116 ที่มีชื่อนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินให้การว่า อยู่ระหว่างดำเนินการรวมที่ดินทั้ง 2 แปลงที่อยู่ติดกันให้เป็นแปลงเดียวกันในโฉนดเลขที่ 51578 พื้นที่รวม 15-2-44 ไร่

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยังจับค่าพิกัดที่รูดแบ็กโฮ ปรับพื้นที่ออกนอกโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง บุกรุกชุดภูเขาเข้าไปในเขตอุทยานเขาใหญ่เป็นแนวยาว และบุกรุกปิดกั้นลำน้ำติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน คำนวณพื้นที่บุกรุกออกนอก

โฉนดได้ 12-1-92 ไร่ คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่บุกรุกอุทยานฯ รวม 12-1-92 ไร่ คิดค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงิน 1,872,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดและเจ้าของที่ดิน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มาดำเนินคดีต่อไป

#### ชงคป.เพิกถอนเอกสารสิทธิ

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าวว่า สรุปตรวจยึดพื้นที่บุกรุก รวม 7 แปลง (รวมวันที่ 17 และ 20 มกราคมที่ผ่านมา) พื้นที่ตรวจยึดรวม 24-1-88 ไร่ คิดค่าเสียหายเบื้องต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,670,500 บาท ส่วนการดำเนินการเพื่อขยายผล การตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทั้ง 5 แปลง บริเวณหมู่ 14 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี ที่พบการบุกรุกออกนอกโฉนดที่ดินและแปลงอื่นๆ ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ นั้น คณะ

เจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกันแล้วมีแนวทาง ดังนี้ กอ.รมน.ปราจีนบุรี ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จ.ปราจีนบุรี เป็นวาระเร่งด่วน

“ในส่วนของอุทยานฯเขาใหญ่ เสนอเรื่อง ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตรวจสอบเร่งด่วนบริเวณ ต.เนินหอม และขยายผลตรวจสอบโดยรอบพื้นที่ อุทยานฯทั้งหมดทุกจังหวัด สำหรับ ศป.ป. 4 กอ.รมน.เสนอเรื่องการตรวจสอบ และ เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบด้วย กฎหมาย ในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คป.ป.) ต่อไป” พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว

## เร่งเช็กสารบบที่ดิน‘เขาใหญ่’

นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) กล่าวถึงความคืบหน้าการ ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ว่า กรมอุทยานฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ ระหว่างการตรวจสอบที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เพื่อดูว่า พื้นที่ใดมีการนำไปออกเป็น โฉนดอีกบ้าง เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้ว จะส่งไปยังสำนักตรวจสอบเอกสารสิทธิกรม อุทยานฯ เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไร จะแจ้งประสานไปยัง กรมที่ดินให้ดำเนินการต่อไป

รายงานข่าวจาก กอ.รมน. แจ้งว่า จาก การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่กรม ที่ดิน พบว่า มีการนำพื้นที่ที่คาดจะอยู่ในเขต อุทยานฯ เขาใหญ่นำไปออกโฉนดจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณด้านต.เนินหอม ซึ่งเป็นบริเวณทางขึ้นอุทยานฯ เขาใหญ่ ด้าน จ.ปราจีนบุรี ไปจรดอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง

โดยตรวจสอบพบรูปแปลงของโฉนดหลาย แปลง เช่น โฉนดเนื้อที่ 12 ไร่, โฉนดเนื้อที่กว่า 30 ไร่,โฉนดเนื้อที่ 24 ไร่ และโฉนดเนื้อที่ 27 ไร่ ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ เป็นต้น

## ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็ไม่เว้น

“บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม ก็มีการขึ้นรูปแปลงโฉนด แต่ไม่มีการ แสดงเลขที่โฉนด ซึ่งทางกรมที่ดินอ้างว่า เป็น พื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยรูปแปลงโฉนด ทั้งหมดอยู่ลึกเข้าไปจากบริเวณหน้าด้านเนิน

หอม ครอบคลุมบริเวณอาคารศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยวเนินหอม ซึ่งมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ มาก และไม่มีร่องรอยการแผ้วถางแต่อย่างใด” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ จากการตรวจเบื้องต้นพบว่า โฉนด เลขที่ 41158 เนื้อที่กว่า 30 ไร่ ตรงกับรายการ บัญชีทรัพย์สินที่นางกนกวรรณ ยืนแสดงต่อ ป.ป.ช. โดยนางกนกวรรณ ได้ยื่นแสดงรายการ บัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ระบุว่า มีทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน รวม 295 รายการ มูลค่า กว่า 1,200 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ใน จ.ปราจีนบุรี

## ‘บิกป้อม’เคลียร์‘ธรรมนัส-เอ’

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้ สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.นครราชสีมา ถึงความขัดแย้งภายในพรรค พปชร. ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ป่า จ.ราชบุรี ว่า ยังไม่ได้พูดคุยกับทั้ง 2 คน ก็ไม่มีอะไรหรอก

“ปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเขาคุยกันเองและ คงเข้าใจกัน เพราะวันนี้จะมีการประชุมพรรค

ยืนยันว่าพรรคไม่มีปัญหา เรบอกกว่าไม่มี จะมีได้อย่างไร” พล.อ.ประวิตรกล่าว

## ‘ธรรมนัส’เห็นใจ‘ปารีณา’

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์ภายหลัง การประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.นครราชสีมา ถึง กรณีเขตลับจากไลน์กลุ่ม ส.ส.พรรค พปชร. ที่ น.ส.ปารีณาแสดงอารมณ์ไม่พอใจว่า ยืนยัน ว่าไม่เคยทะเลาะกับ น.ส.ปารีณา และจนถึง ขณะนี้ยังไม่ได้เจอหรือพูดคุยกัน เรื่องนี้ได้ เข้าสู่กระบวนการแล้ว และคดีอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ที่ต้องยึดหลักกฎหมาย และหลัก การสำคัญคือ จะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือ กระทำใดๆ ที่ขัดต่อทางกฎหมายได้ โดยได้ มอบนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ว่าให้ยึดหลักกฎหมาย แต่ก็แสดงความเห็นใจ เพราะกฎหมายก็คือกฎหมาย ขณะเดียวกัน เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายจะต้องไปหารือกับ ทนายของ น.ส.ปารีณามากกว่า เพราะส่วน ตัวไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกัน

“ไม่ทราบเจตนาของ น.ส.ปารีณาถึง สาเหตุที่ออกมาตัดพ้อในเรื่องนี้ ไม่ได้โกรธ น.ส.ปารีณา เพราะถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ก็ ต้องมีหลัก ไม่ใช่มีประเด็นแล้วนำไปตอบได้ ขณะที่คนในพรรค พปชร.มีความเข้าใจเรื่อง นี้โดยไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งใดๆ ในพรรค เกิดขึ้น เรื่องนี้ไม่มีอะไร สโตลโครสโตลมัน” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว



## นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพพ่อแม่



น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวหลังร่วมกับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงเปิดตัวโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพของครอบครัว และมีความอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว



มากยิ่งขึ้น โดยให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการ



ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางทางจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด โดยกรมฯจะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 63-65 ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

“คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทำการเกษตร อายุไม่เกิน 50 ปี สมัครใจและพร้อมที่จะกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเกิด ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือสามารถเช่าที่ดินเพื่อประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมได้ โดยกรมฯจะประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุน

ด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และทำปศุสัตว์ ตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยจะใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสานภาคเอกชนจัดหาตลาดมารับผลผลิต พร้อมช่วยวางแผนการผลิตสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค” น.ส.มณัญญา กล่าว

รมช.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานนิยมไปทำงานในเมือง ทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จึงอยากเชิญชวนลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

เกิดไปทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่ทันสมัย มาพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร รวมถึงต้องวางแผนรู้ว่าตลาดต้องการสินค้าชนิดไหน จำนวนเท่าไร ผลิตแล้วจะนำไปขายให้ใคร เป็นการทำการเกษตรที่เน้นคุณภาพ และกลับสู่บ้านเกิดเพื่อนำประโยชน์คืนสู่ท้องถิ่น ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อบริโภค ขายในประเทศให้เพียงพอ และส่งออกเป็นครัวโลก



ด้านนายพิเชษฐ กล่าวที่ผ่านมากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังทำเกษตรยังเป็นหนี้มากขึ้น จึงต้องรีบดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาทำเกษตรแนวใหม่ เป็นเกษตรแบบแม่นยำ ทำน้อยได้มาก ไม่ต้องมีที่ดินเยอะแต่เน้นผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ ตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมามีคนสนใจเข้าร่วมโครงการ ที่อยากกลับบ้านไปทำอาชีพเกษตรแล้วเกือบ 5,000 คน ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 30-39 ปี และมีคนจบปริญญาเอกมาสมัครถึง 19 คน มาจากหลากหลายอาชีพทั้งพนักงานบริษัทเอกชน ค้าขาย รับจ้าง ส่วนมากทำงานในกรุงเทพฯ แต่อยากกลับไปทำเกษตรในบ้านเกิด กระทรวงฯ

ต้องช่วยคนที่จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ออกไปทำเกษตรแล้วอยู่รอด ต้องสร้างความมั่นใจว่าออกไปต้องมีชีวิตอยู่รอดด้วยอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของเขาได้ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ตรงนี้เป็นหัวใจหลักของคนที่มีสมัครเข้ามาร่วมโครงการ ต้องให้เขามั่นใจว่าออกไปแล้วจะกลับไป

อยู่ในสังคมของการทำเกษตรและภูมิปัญญาได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือการอบรม ปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจจากงานประจำรับเงินเดือนไปทำเกษตร

หน่วยงานรัฐจะต้องไปช่วยผลักดันทำให้รอดอยู่ในอาชีพเกษตร

สืบต่อได้ต่อไปในครัวเรือน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีทั้งภายในกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ดี ๆ นำมาถ่ายทอดให้คนกลุ่มนี้ และจะผลักดันให้สหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลแนะนำเป็นที่เลี้ยง บริหารจัดการแทนภาครัฐ คาดหวังไว้ว่าคนรุ่นใหม่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือมีส่วนช่วยในการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคนั้น ผู้ที่สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ยังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้ สามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th) หรือทาง Line และ Facebook : กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2281-3292 หรือที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 มี.ค. ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์.

พื้นที่เกษตร 2.2ล.ไร้เสี่ยหายยับ'ภัยแล้ง'จ่ายช่วยแล้วพันรายอุทัยฯจ้างวันละ300 ชวนาชุดลอกคลอง ก.เกษตรฯเผยมีพื้นที่การเกษตรเจอพิษแล้งแล้ว 2.2 ล้านไร่เสี่ยหายร่วม 1.3 พันล้าน (อ่านต่อหน้า 3)

## ต่อจากหน้า 1

### ภัยแล้ง

#### แล้งกระทบพื้นที่เกษตร 2.2 ล้านไร่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า จากการสำรวจของศูนย์ติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร พบว่ายังมีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง 20 จังหวัดเท่าเดิม ส่วน

ผลกระทบด้านการเกษตรเบื้องต้น ด้านพืช 21 จังหวัด เกษตรกร 252,377 ราย พืชที่คาดว่าจะเสี่ยหาย 2,267,702 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 1,288.04 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 1,011 ราย พื้นที่ 5,770 ไร่ มูลค่ากว่า 6.43 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์และด้านประมงยังไม่มียางงานได้รับผลกระทบ

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในปัจจุบัน มีปริมาตรน้ำในอ่าง 45,304 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 60% ของความจุอ่างทั้งหมด น้อยกว่าปริมาตรน้ำในอ่างเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาตรอยู่ที่ 55,722 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 73% ในขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 12.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 83.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,762 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือจำนวน 2,139 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ และน้ำอุปโภค-บริโภค 300 เครื่อง ในพื้นที่ 36 จังหวัด แบ่งเป็นช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปี และพืชไร่ 139 เครื่อง ใน 20 จังหวัด ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง 59 เครื่อง ในพื้นที่ 7 จังหวัด และช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค 102 เครื่อง

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า

ในพื้นที่ 16 จังหวัด เตรียมพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ 106 คัน ได้แก่ ภาคเหนือ 24 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 28 คัน ภาคใต้ 14 คัน และได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง จ.นนทบุรี 18 คัน

#### 'จรินทร์'นัดถกค้าปลีกรับมือแล้ง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สั่งการให้กรมเตรียมเรียกประชุมผู้ผลิตสินค้าสมาคมผู้ค้าส่งค้าปลีก และค้าปลีก เพื่อมาหารือมาตรการรองรับหากเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้ง และขอความร่วมมือผู้ผลิตและค้าปลีกช่วยตรึงราคาสินค้าเพื่อไม่ซ้ำเติมประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง คาดว่าจะประชุมได้ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ในวันที่ 23 มกราคม นายจรินทร์จะเป็นประธานเปิดงานพาณิชย์ตั้งเขรับปีหนู ฤ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี

#### ผู้ว่าฯพิจิตรย้ำไม่มีน้ำให้ชาวนา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดต่างๆ ยังคงรุนแรงต่อเนื่องที่ จ.พิจิตร แหล่งน้ำธรรมชาติคูคลองแห้งขอดโดยเฉพาะ

## แนวทางเกษตรกรสู้ภัยแล้ง



กราฟิกมติชนรายวัน  
Matchon Daily Graphic  
(22.01.2020)



เกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2563

สำรองน้ำไว้ในไร่นาให้พอเพียงพอหนึ่งรอบการเพาะปลูก

รักษาความชื้นไว้ในแปลงปลูกพืช เช่น การใช้วัสดุคลุมดิน

ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ตัดแต่งพืชเพื่อลดการคายน้ำของพืช

การพิจารณาเลือกใช้ระบบการให้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำแก่พืช เช่น ระบบน้ำหยด มินิสปริงเกอร์

พิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเป็นพืชใช้น้ำน้อย เช่น พืชไร่ พืชผัก

พื้นที่ปลูกข้าวแล้วให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ปรับเปลี่ยนเป็นแบบเปียกสลับแห้ง และควบคุมระดับน้ำในนา

ที่มา :  
กรมส่งเสริมการเกษตร



หมู่ 5 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งอาศัยน้ำจากคลองชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ คุคลอง ที่มีอยู่ที่ดินเขินและแห้งขอดจนไม่มีน้ำ

นายศรัชย์ สิบหอย่อม ประธานกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ อ.สามง่าม และชานา ด.หนองโสน อ.สามง่าม กล่าวว่า ข้าวยืนต้นตายหลายพันไร่ สาเหตุไม่มีแหล่งน้ำ พืชผักผลไม้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก แต่ทำไมภาครัฐไม่ประกาศภัยแล้งเสียที อยากถามไม่เข้าหลักเกณฑ์ตรงไหนทั้งที่เดือดร้อนจนไม่มีกินกันอยู่แล้ว

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า น้ำกิน-น้ำใช้ของพิจิตรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรับรองได้ว่าไม่ขาดแคลน

ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรต้องบอกตามตรงว่าไม่สามารถจะหาน้ำมาช่วยชานา ชาวสวนได้จะมีก็เพียงการเจาะบ่อน้ำบาดาลมาใช้ ขณะนี้เกษตรกรขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล 4,000 บ่อ และยังมีเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยไม่ขออนุญาตอีกจำนวนมาก

## 'อุทัยฯ'จ้างชานาลอกคลอง

จ.อุทัยธานี โครงการชลประทานอุทัยธานี จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานใน 3 ตำบล ประกอบด้วย หนองพังค้ำ, หนองเต่า และหนองแก อ.เมือง โดยการจ้างแรงงานเกษตรกรชานา ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะความแห้งแล้ง และว่างเว้นจากการทำนา เพื่อเพิ่มรายได้ โดยจ้างแรงงานในพื้นที่ดังกล่าว 40 คน ช่วยกันขุดลอกคลองส่งน้ำ จากคลองส่งน้ำฝั่งขวาของเขื่อนวังร่มเกล้า เพื่อรองรับการกักเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรในปีต่อไป

ทั้งนี้ ทางชลประทานจังหวัดอุทัยธานี จ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่คนละ 300 บาท ต่อวัน จำนวน 40 คน รวม 20 วัน ขุดลอกคลองเป็นระยะทางรวมกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภาวะความแห้งแล้งในช่วงนี้

## ผันน้ำลำปาวช่วยเขื่อนอุบลรัตน์

ที่เขื่อนวังยาง สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน นายศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการ

การสำนักงานชลประทานที่ 6 (ขอนแก่น) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ และรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานกลาง คือ จ.ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ

นายศักดิ์ศิริกล่าวว่า เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ไปเตรียมความพร้อมที่โครงการชลประทานทั้ง 5 จังหวัด ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง ขณะนี้น้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีน้ำที่น้อยมาก โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำเก็บกักเหลือเพียง 463.86 ล้าน ลบ.ม. น้อยสุดในรอบ 53 ปี จึงต้องผันน้ำจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มาช่วยเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไปจนถึงช่วงต้นฤดูฝน

## โขงลดกระทบเรือข้ามฟากลาว

ที่ จ.นครพนม ระดับน้ำโขงยังวิกฤต มีระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขา เริ่มแห้งขอดทำให้ชาวบ้าน เริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำในการเกษตร นอกจากนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเรือโดยสาร และเรือขนส่งข้ามฟาก บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าไทยลาว อ.บ้านแพง จ.นครพนม กับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เนื่องจากเกิดสันดอนทราย เป็นพื้นที่กว้าง ขวางทางน้ำระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดินเรือ ต้องเดินเรืออ้อมหาดทราย โกลขึ้น 2-3 เท่า

ที่ จ.หนองคาย จากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 บานแล้ว ขณะนี้มีปริมาณน้ำในโครงการประมาณ 1.923 ล้าน ลบ.ม. และระดับน้ำในลำห้วย 6.74 เมตร และระดับน้ำโขง 1.04 เมตร ระดับน้ำโขงต่ำกว่าน้ำที่กั้นไว้ในลำห้วยถึง 5.70 เมตร ส่งผลต่อน้ำในแม่น้ำโขงไหลเข้าลำห้วยมายังอาคารสูบน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงได้ยากขึ้น ล่าสุดทางโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการขุดลอก

สันดอนทรายแล้ว

## ชาวโนนสูงเริ่มขาดน้ำประปา

ที่ จ.นครราชสีมา สถานการณ์ภัยแล้งยังคงวิกฤตหลายพื้นที่ ทางจังหวัดนครราชสีมา ประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ โนนสูง ปักธงชัย โชคชัย เทพารักษ์ และจักราช จากเดิมที่ต้องนำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายน้ำ 17 หมู่บ้าน ได้เพิ่มเป็น 25 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก และต้องแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ พื้นที่ อ.โนนสูง ใน 9 ตำบล ที่เริ่มจะขาดน้ำ โดยเฉพาะบ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ 15 ต.ใหม่ อ.โนนสูง สระน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ พบว่าปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมดทำให้ชาวบ้าน 84 ครัวเรือน เดือดร้อน ต้องรอการแจกจ่ายของทางเทศบาลตำบลใหม่

นายทองสุข กลอนกลาง ผู้ใหญ่บ้านใหม่ดอนเปล้า กล่าวว่า เทศบาลตำบลใหม่ดอนเปล้าได้นำรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลจอหอ ขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน วิ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา มาเติมลงในโอ่งน้ำ ถังน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่

## สงขลาอน้ำจืดจากเมืองคอน

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในทะเลสาบสงขลา ที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวกว่า 1 แสนไร่ในพื้นที่ทุ่งระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา แม้จะมีการสูบน้ำจืดจากคลองธรรมชาติเข้ามาเติมในพื้นที่ รวมถึงเจรจาขอสูบน้ำจืดจากคลองชะอวด-แพรง เมือง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แต่คาดว่าจะไม่เพียงพอ

นายถาวร แซ่อิว ประธานชมรมนาข้าวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อยากจะให้ส่วนราชการนั้นเร่งแก้ปัญหาน้ำจืดจาก จ.นครศรีธรรมราช เพราะนาข้าวยังรอความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีนี้มีชาวนาปีไม่น้อยกว่า 4 หมื่นไร่ จะเสียหายจากการขาดน้ำ และอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหานี้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการขุดลอกทะเลสาบสงขลา จากริมตลิ่งไปในทะเลกว้าง 2 กิโลเมตร ลึก 5 เมตร ส่วนในระยะยาว ให้ก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็ม ป้องกันปัญหาน้ำเค็มส่งผลกระทบต่อประชาชน